
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๑๓๔  ชั้น ๓  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
                                                                                                                                                                                               .  

                                                                                                                                                                       
กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 
๑.   นายธีระ  วงศ์สมุทร       ประธานกรรมการ 
      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๒.   นายฐนนท์ศร  เลิศฤทธิ์ศิริกุล      กรรมการ 
      กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๓.   นายสุเทพ  สายทอง       กรรมการ 
      กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๔.   นายอภิชาต  จงสกุล       กรรมการ 
      เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
5.   นางสาวลดาวัลย์  ค าภา      กรรมการ 
      รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
      แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
6.   นางสาวนิลุบล  เครือนพรัตน์      กรรมการ 
      รองผู้อ านวยการส านักจัดท างบประมาณ 
      แทนผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
7.   นายสุรพล  ใจดี       กรรมการ 
      ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการผลิตข้าว 
      แทนอธิบดีกรมการข้าว 
8.   นายสว่าง  อังกุโร       กรรมการ 
      ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ 
      แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 
9.   นายเสริม  มีนไชยอนันต์      กรรมการ 
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
      แทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
10. นายอดุม  นวลหนูปล้อง      กรรมการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมพัฒนาธุรกิจด้านปศุสัตว์ ประมง   
 หัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ 
 แทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
11. นายเศรษฐพงค์  เลขะวัฒนะ      กรรมการ 
      ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการผลิตผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชสมุนไพร 
 แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
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๑2. นางอ าพร  เลาวพงษ์       กรรมการ 
      หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์เศรษฐกิจสินค้าประมง 
      แทนอธิบดีกรมประมง 
๑3. นางนันทิยา  อุ่นประเสริฐ      กรรมการ 
      รองผู้อ านวยการส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
 แทนผู้อ านวยการส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
๑4. นางศศกร  ลออศรีสกุลไชย      กรรมการ 
      นักวิชาการคลังช านาญการพิเศษ 
      แทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง 
๑5. นายสมยศ  ภิราญค า       กรรมการ 
      รองเลขาธิการส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
 แทนเลขาธิการส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
๑6. นายไกรสิทธิ์  โรจนเกษตรชัย      กรรมการ 
      รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจ 
      แทนประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
๑7. นางกรองแก้ว  บริสุทธิ์สวัสดิ์ 
      เลขาธิการสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย 
      แทนนายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย 
๑๗. นางราตรี พูนพิริยะทรัพย์       กรรมการและเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร 
      แทนเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กรรมการทีไ่ม่เข้าร่วมประชุม 
๑. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    ติดราชการ 
๒. ปลัดกระทรวงพาณิชย์       ติดราชการ 
๓. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม      ติดราชการ 
๔. อธิบดีกรมหม่อนไหม       ติดราชการ 
๕. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย     ติดภารกิจ 
๖. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    ติดภารกิจ 
๗. นายกสมาคมปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช     ติดภารกิจ 
๘. นายพรศิลป์  พัชรินทร์ตนะกุล      ติดภารกิจ 
๙. ศ.ดร.จรัญ  จันทลักขณา      ติดภารกิจ 
๑๐. รศ.ดร.นภาวรรณ  นพรัตน์นราภรณ์     ติดภารกิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายกนก คติการ      ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2. นางภาวิณี  สุรอด    ส านักงานรัฐมนตรี 
3. นายพงศ์กูร  วิรัตนาพันธ์   ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4. นางสาวชณัญพัชร์  รัตนจารุเศรษฐ์   ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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5. นายถกล  ตติยไตรรงค์   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
6. นายสุวิทย์  เลื่องยศลือชากุล   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
7. นางสาวอาริยา  ตันมอญ   กรมบัญชีกลาง 
8. นางระวิวรรณ  ชัยกะเสรี   ส านักงบประมาณ 
9. นางสาวเสาวนีย์  กองวิบูลศิริ   ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ 
10. นางสาวนฤมล  เวียงวัง   ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
11. รศ.อุทยั  คันโธ    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
12. รศ.ดร.สุชน  ตั้งทวีวิพัฒน์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
13. อ.ดร.เสาวลักษณ์  แย้มหมื่นอาจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
14. นายเสน่ห์  นัยเนตร    สหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ าฉะเชิงเทรา 
15. นายประยงค์  อัฒจักร   ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
16. นางสุรัสวดี  ด าริการเลิศ     ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
17. นายเอกราช  ตรีลพ    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
18. นางอารีย์  ธีรด ารงตระกูล   ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
19. นางลออ  จิตต์ชอบ    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
20. นางสาวจุฑามาศ  สังข์อุดม   ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
21. นางสาวนุชรัตน์  แสนแก้ว   ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
22. นางวรมา  นพรัตน์    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
23. นายวิริยกิตต์  พุทธสัมฤทธิ์   ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
24. นายชยากร บุสสุวัณโณ   ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
25. นางสาวกิตติยา  โอฐสร้อยส าอางค์  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
26. นายธนวัฒน์ อุดมสิน    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
27. นางสาวมาดี อโศกธรรมรังสี   ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
วาระท่ี ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานกรรมการ (นายธีระ วงศ์สมุทร) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกนก คติการ) เข้าร่วมประชุมด้วย 
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วาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 
ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์ )  รายงานว่า ตามที่ ได้มีการประชุม

คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๔ ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม จ านวน 20 หน้า และจัดส่งให้คณะกรรมการฯ 
ทุกท่านพิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้ว ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการฯ ท่านใดขอแก้ไข 

มติที่ประชุม  
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 30 

กันยายน 2554  

วาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๓.๑ โครงการเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงโคนมเพื่อรองรับเขตการค้าเสรี (FTA) ไทย-ออสเตรเลีย- 

นิวซีแลนด์ 
ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์) รายงานที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้

เสนอโครงการเพ่ิมศักยภาพการเลี้ยงโคนมเพ่ือรองรับเขตการค้าเสรี (FTA) ไทย-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 
ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของ
ประเทศ ซึ่งโครงการฯ นี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมหน่วยงานภายในส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และได้
น าเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเสนอขอรับเงินสนับสนุนกองทุนฯ พิจารณาในการประชุม ครั้งที่ ๒/
๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ น าโครงการเสนอคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติ โดยให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปรับปรุงรายละเอียดโครงการก่อน
น าเสนอคณะกรรมการบริหารฯ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ด าเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการแล้ว โดยมี
สาระส าคัญของโครงการ ดังนี้ 

๑. หลักการและเหตุผล จากการที่รัฐบาลได้จัดท าข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) กับ
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ จะส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์นมเข้ามาแข่งขันกับน้ านมดิบในประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2568 ที่ภาษีนมและผลิตภัณฑ์ภายใต้กรอบความตกลงดังกล่าวลดลงเหลือร้อยละ ๐ 
สินค้านมและผลิตภัณฑ์จากประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จะมีราคาถูกยิ่งขึ้น เนื่องจากทั้ง ๒ ประเทศ 
มีต้นทุนการผลิตด้านพันธุ์สัตว์ต่ ากว่าประเทศไทยมาก  ประกอบกับเกษตรกรประสบปัญหาการเลี้ยงลูกโค 

ทั้งการจัดการด้านอาหารและการปรับปรุงพันธุ์ เนื่องจากการเลี้ยงโคสาวทดแทนนั้นเกษตรกรจะใช้วัสดุเศษเหลือ 

และใช้อาหารชนิดเดียวกับแม่โคโดยไม่พิจารณาความต้องการของลูกโคและโครุ่นในแต่ละช่วงอายุ ท าให้ได้โค
สาวที่มีคุณภาพต่ า มีความสมบูรณ์พันธุ์ต่ า ยืดระยะการผสมพันธุ์ครั้งแรก ดวยเหตุดังกลาวภาควิชาสัตวศาสตร์
และสัตว์น้ าจึงจะจัดตั้งโครงการที่จะรับภาระเลี้ยงดูลูกโคโดยรับลูกโคจากเกษตรกรเพ่ือผลิตโคนมสาวตั้ง
ท้องที่มีคุณภาพดี แล้วน ามาเลี้ยงรวมกันในพ้ืนที่ของคณะเกษตรศาสตร์ เพ่ือสามารถจัดการดูแลได้ง่ายกว่าที่
เกษตรกรแยกเลี้ยงในแต่ละฟาร์ม ซึ่งนอกจากจะช่วยลดภาระให้แก่เกษตรกรในการเลี้ยงดูลูกโคด้วยตนเอง  

ช่วยท าให้ต้นทุนการผลิตลดลง  นอกจากนี้การจัดการภายใต้เทคโนโลยีการเพิ่มจ านวนลูกโคเพศเมียยังท าให้
เกษตรกรได้จ านวนลูกโคเพศเมียเพ่ิมขึ้น เกษตรกรได้โคเพศเมียที่มีคุณภาพและสามารถผลิตน้ านมได้มากขึ้น 

ก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมข้ึน  
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๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ 1) เพ่ือเพ่ิมจ านวนลูกโคนมเพศเมียที่มีคุณภาพในฟาร์ม
เกษตรกร 2) เพื่อลดช่วงอายุการผสมพันธุ์ครั้งแรกให้เร็วขึ้น และ 3) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมจ านวนลูก
โคนมเพศเมียให้แก่เกษตรกร  

๓. วิธีด าเนินการ 
๓.๑. การคัดเลือกลูกโค โดยรับลูกโคหย่านมอายุประมาณ ๓ เดือนที่มีสายเลือดพันธุ์

โฮลสไตน์ ฟรีสเชียน (Holstein Friesian) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕ จากแม่โคที่มีประวัติการให้ผลผลิตที่ดี และ
ไม่มีปัญหาด้านการสืบพันธุ์ และไม่มีประวัติเป็นโรคแท้งติดต่อ จากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่เป็นสมาชิกของ
สหกรณ์โคนมแม่วาง จ ากัด และสหกรณ์โคนมล าพูน จ ากัด เดือนละ ๒๐ ตัว 

๓.๒. การท าเครื่องหมายลูกโค โดยการฝังไมโครชิปที่ตัวลูกโค โดยแสดงข้อมูลประวัติของลูก
โคและแสดงความเป็นเจ้าของลูกโคของเกษตรกร 

๓.๓. การจัดการฝูงโคสาว โดยใช้พ้ืนที่ในศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 
ส่วนฟาร์มทดลองของภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการ
จัดการแปลงหญ้าและเลี้ยงลูกโคจากเกษตรกรเฉลี่ยเดือนละ ๒๐ ตัว โดยเกษตรกรรับผิดชอบค่าเลี้ยงดู 
(ค่าอาหาร ค่าเวชภัณฑ์) ส่วนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เสนอขอจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ  
เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการเพ่ิมจ านวนลูกโคเพศเมียจากปกติร้อยละ ๕๐ ให้เป็นร้อยละ ๗๐ เมื่อโคสาวได้รับ
การผสม (อายุประมาณ ๑๘ เดือน และมีน้ าหนักไม่ต่ ากว่า ๓๕๐ กก) จนตั้งท้องได้ ๕ เดือน หรือเมื่อโคสาว
มีอายุได้ ๒๓ เดือน โครงการจะส่งคืนกลับเกษตรกร และจากการที่โครงการรับลูกโคตั้งแต่เดือนที่ ๔ 
จนกระท่ังสามารถส่งคืนให้แก่เกษตรกรในเดือนที่ ๒๓ นั้น ใช้ระยะเวลา ๒๐ เดือน จึงท าให้โคสาวหมุนเวียน
อยู่ในฝูงจ านวน ๓๘๐ ตัว รายละเอียดตามตารางแสดงจ านวนการรับลูกโคเข้าร่วมโครงการและส่งคืนโคสาว
ตั้งท้อง ๕ เดือน ให้แก่เกษตรกร ดังนี้ 

เดือน 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 

โค ส่งคืน โค ส่งคืน โค ส่งคืน โค ส่งคืน 
๑   200  380 60 380 300 
2   220  380 80 380 320 
3   240  380 100 380 340 
4 ๒๐*  260  380 120 380 360 
5 40  280  380 140 380 380 
6 60  300*  380 160 380 400 
7 80  320  380 180 380 420 
8 100  340  380 200 380 440 
9 120  360  380 220 380 460 
10 140  380  380 240 380 480 
11 160  380 20* 380 260 380 500 
12 180  380 40 380 280 380 520 
* ปีที่ ๑ เดือนที่ ๔: รับลูกโคเข้าโครงการ 
  ปีที่ ๒ เดือนที่ ๖: ผสมโคสาวรุ่นแรก 
  ปีที่ ๒ เดือนที่ ๑๑: ส่งคืนโคสาวที่ตั้งท้องได้ประมาณ ๕ เดือนให้แก่เกษตรกร 
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หลังจากสิ้นสุดโครงการน าร่อง ในปีที่ ๔ แล้ว จะเหลือโคนมสาว (รุ่น) ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จ านวน ๓๘๐ ตัว สหกรณ์ท้ัง ๒ แห่งจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด  

๓.๔. เทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ในการผลิตโคนมเพศเมีย ประกอบด้วย ๑) การแยกเพศตัวอ่อน ๒) 
เทคโนโลยีผลิตน้ าเชื้อโคนมแยกเพศ และ ๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพการสืบพันธุ์โดยเทคนิคการย้ายฝากตัวอ่อน 

๓.๕. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร ระหว่างการด าเนินงานจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
เกษตรกรในรูปแบบการจัดฝึกอบรมปีละ ๖ ครั้ง รวม ๒๔ ครั้ง จัดท าเอกสารเผยแพร่ ๑๓ เรื่อง จัดตั้งเป็นศูนย์
เรียนรู้ ดูงาน และฝึกงานของเกษตรกรและนักศึกษา ทั้งนี้ จะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในเรื่องต่างๆ ได้แก่ 
การคัดเลือกพันธุ์โค แผนการปรับปรุงพันธุ์ เทคนิคการเลี้ยงโคนม การจัดการแปลงหญ้า การจัดการสุขศาสตร์
ส าหรับโคนม ผลกระทบของ FTA ต่อการเลี้ยงโคนม การเก็บถนอมอาหารสัตว์ การค านวณสูตรอาหารส าหรับโคนม 
การท าอาหารผสมครบส่วน การจัดการของเสียโดยการท าบ่อแก็สชีวภาพ การแยกเพศตัวอ่อน เทคโนโลยีผลิต
น้ าเชื้อโคนมแยกเพศ และเทคนิคการย้ายฝากตัวอ่อน 

๔. ระยะเวลาด าเนินการ  ๔ ปี  
๕. งบประมาณรวมของโครงการ 39,866,017 บาท ประกอบด้วย  

๕.๑. เงินที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน                           ๒๕,๖๔๑,๔๘๓ บาท 
(๑) เงินจ่ายขาด             ๒๒,๙๔๑,๔๘๓ บาท 

(๑.๑) ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 ๒๒,๗๔๑,๔๘๓ บาท ประกอบด้วย 
(๑.๑.๑) หมวดค่าจ้าง                                      1,881,483 บาท 

1) ค่าจ้างแรงงานและนักวิชาการ       1,481,483 บาท 
 2) ค่าตอบแทนผู้ด าเนินงานและวิทยากร 400,000 บาท 

(๑.๑.๒) หมวดค่าวัสดุ                                   2,940,000 บาท 
1) ค่าน้ าเชื้อและผสมพันธุ์                     90,000 บาท 
2) ค่าสารเคมีและอุปกรณ์ ET/AI       2,250,000 บาท 
3) ไมโครชิพ                  600,000 บาท 

(๑.๑.๓) หมวดค่าใช้สอย                                  1,220,000 บาท 
1) ค่าจัดฝึกอบรม                    800,000 บาท 
2) ค่าจัดพิมพ์เอกสาร                  220,000 บาท 
3) ค่าใช้สอยอื่น ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร 

 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น          200,000 บาท 
(๑.๑.๔) หมวดครุภัณฑ์                                 16,700,000 บาท 

1) โรงเรือนลูกโค                            1,000,000 บาท 
2) โรงเรือนเลี้ยงโครุ่น               1,000,000 บาท 
3) การจัดการแปลงหญ้า                  500,000 บาท 
4) โรงเรือนโคสาวตั้งท้อง               1,000,000 บาท 
5) อาคารปฏิบัติการส าหรับ 
    การผลิตตัวอ่อน                         6,000,000 บาท 
6) เครื่องอ่านไมโครชิพ                    50,000 บาท 
7) คอมพิวเตอร์                  150,000 บาท 
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8) รถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 
                      ส าหรับจัดท าแปลงหญ้า                7,000,000 บาท 
(๑.๒) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลของศูนย์ประเมินผล  
        ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 200,000 บาท 

(๒) เงินยืมปลอดดอกเบี้ย เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อและเลี้ยงลูกโคประกันความเสี่ยง
ของโครงการ จ านวน ๙๐ ตัว เป็นเงนิ  ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะใช้อาคาร/อุปกรณ์ (ห้องปฏิบัติการ) และครุภัณฑ์ที่ได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ เป็นสถานที่ส าหรับการฝึกงาน ฝึกอบรม และสาธิต
ให้กับนักศึกษา และเกษตรกรผู้สนใจ โดยไม่มุ่งหวังผลก าไร และจะน าไปด าเนินการให้เกิดประโยชน์ทาง
วิชาการอย่างแพร่หลายมากที่สุด จึงขอรับการสนับสนุนเป็นเงินจ่ายขาด 

5.2 เกษตรกรจ่ายสมทบเป็นค่าอาหาร ค่าเวชภัณฑ์ และอ่ืนๆ  14,224,534 บาท 
๖. แผนการช าระคืนเงินยืมปลอดดอกเบี้ย 
ปลอดการช าระคืนเงินต้น 2 ปี  เริ่มช า ระคืนเงินยืมปลอดดอกเบี้ยในปีที่  3 จ านวน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปีที่ 4 จ านวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
 

ปีท่ี เงินต้น ช าระคืนเงินต้น เงินต้นคงเหลือ 
1 1,350,000 - 1,350,000 
2 1,350,000 - 2,700,000 
3  1,000,000 1,700,000 
4  1,700,000 - 

๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 เพ่ิมรายได้จากจ านวนลูกโคเพศเมียที่เพ่ิมขึ้น : จากสัดส่วนของเพศเมียและเพศผู้ตามวิธีธรรมชาติ

เท่ากับ 50:50 เมื่อใช้เทคโนโลยีการเพ่ิมจ านวนเพศเมียท าให้มีสัดส่วนเท่ากับ 70:30 ท าให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น  
7.2 ต้นทุนการผลิตโคต่อตัวลดลง 11,282 บาท  
7.3 เกษตรกรสามารถเลี้ยงโครีดนมได้มากขึ้นในพ้ืนที่จ ากัด รวมทั้งลดภาระในการเลี้ยงลูก

โคนมเพศเมียและลดต้นทุนการผลิตน้ านม 
7.4 ได้พันธุ์ประวัติหรือฐานข้อมูลประวัติจาก Microchip ที่แม่นย ามากข้ึน 
7.5 ได้ศูนย์เรียนรู้ส าหรับดูงานและฝึกงานของเกษตรกรและนักศึกษา นอกจากนี้ยังจะใช้

เป็นศูนย์บริการทางวิชาการและห้องปฏิบัติการคัดเลือกพันธุ์โคส าหรับให้บริการเกษตรกรสมาชิกของ
สหกรณ์โคนมแม่วาง จ ากัด และสหกรณ์โคนมล าพูน จ ากัด รวมถึงเกษตรกรสมาชิกของสหกรณ์ทั่วไปที่จะ
ขยายต่อในอนาคต 

7.6 เกษตรกรที่ร่วมในโครงการสามารถแข่งขันภายใต้การค้าเสรี 
8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

8.1 ได้ลูกโคเพศเมียที่มีสุขภาพและมีอัตราการให้นมที่ดีจากโคนมสาวตั้งท้องไม่ต่ ากว่า 70 % 
8.2 อายุเฉลี่ยเมื่อผสมครั้งแรกลดลง 2 เดือน (จาก 20 เดือน เป็น 18 เดือน)  
8.3 ความพึงพอใจในการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ทุกหัวข้อ) สู่เกษตรกรโดยการจัดฝึกอบรม

มากกว่า 80% และมีเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมน าไปใช้ประโยชน์หรือปฏิบัติไม่น้อยกว่า 50% 
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9. ความย่ังยืนของโครงการ 
สหกรณ์โคนมแม่วางและสหกรณ์โคนมล าพูนจะด าเนินงานรับผิดชอบโครงการนี้ต่อไปโดยใช้ 

Model จากโครงการต้นแบบไปถ่ายทอดให้กับสหกรณ์อ่ืน  
10. การประกันความเสี่ยงของโครงการ 
กรณีท่ีโคเสียชีวิต โครงการมีการประกันความเสี่ยงโดยการรับซื้อลูกโคเพ่ิมเดือนละ 2 ตัว ซึ่งจะมี

จ านวนโคที่รับซื้อเข้ามาเลี้ยงเพ่ือประกันความเสี่ยงจ านวน 90 ตัว (เริ่มเลี้ยงตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไป) 
งบประมาณในส่วนนี้โครงการจะยืมเงินจากกองทุนฯ ซึ่งค านวณจากต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยรวมประมาณตัวละ 
30,000 บาท คิดเป็นเงินงบประมาณเท่ากับ 2,700,000 บาท หากมีโคเสียชีวิต โครงการจะให้โคในฝูงนี้
ทดแทนแก่เกษตรกร แต่ถ้าไม่มีโคเสียชีวิต โครงการจะจ าหน่ายโคให้แก่เกษตรกรรายอ่ืน ๆ ที่สนใจในราคา ตัว
ละ 35,000 บาท (ข้ึนกับราคาท้องตลาดในขณะนั้น) และน ารายได้ส่งคืนกองทุนฯ  

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  
ให้ความเห็นชอบโครงการเพ่ิมศักยภาพการเลี้ยงโคนมเพ่ือรองรับเขตการค้าเสรี (FTA) ไทย-

ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นโครงการที่มีระยะเวลาโครงการ 4 ปี ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ 4 ปี ๖ เดือน 
นับตั้งแต่วันที่เบิกเงินจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ โดย 

1) กองทุนฯ สนับสนุนเงิน จ านวน 25,641,483 บาท แบ่งเป็น  
1.1) เงินจ่ายขาด จ านวน 22,๙41,483 บาท แยกเป็น 

(1) ค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินโครงการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22,741,483 บาท 
(๒) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลโครงการของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

๒๐๐,๐๐๐ บาท 
1.๒) เงินยืมปลอดดอกเบี้ย จ านวน 2,700,000 บาท โดยมีเงื่อนไขปลอดการช าระคืน

เงินต้น 2 ปี เริ่มช าระคืนในปีที่ 3 จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปีที่ 4 จ านวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท ส าหรับซื้อ
ลูกโค ๙๐ ตัว เพ่ือประกันความเสี่ยงของโครงการ 

๒) กองทุนฯ สนับสนุนงบประมาณรายปี ดังนี้ 
หน่วย : บาท 

งบประมาณ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 รวม  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- เงินจ่ายขาด 15,646,000 3,837,360 1,862,368 1,395,755 22,741,483 
- เงินยืมปลอดดอกเบี้ย
เพ่ือซื้อลูกโคประกัน
ความเสี่ยงของโครงการ 

1,350,000 1,350,000 - - 2,700,000 

รวม 16,996,000 5,187,360 1,862,368 1,395,755 25,441,483 
ศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
- ค่าใช้จ่ายในการติดตาม 
ประเมินผลโครงการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 

รวมงบประมาณที่
ขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนฯ 

17,046,000 5,237,360 1,912,368 1,445,755 25,641,483 
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ประธานกรรมการฯ (นายธีระ วงศ์สมุทร) ให้ความเห็นว่าโครงการดังกล่าวใช้เงินจ่ายขาด ส าหรับ
น าไปลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและครุภัณฑ์เป็นจ านวนมาก ถึงแม้ว่าผลตอบแทนที่จะได้รับจากโครงการจะ
อยู่ในรูปขององค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรรุ่นต่อๆไปแทนที่จะเป็นตัวเงินก็ตาม ซึ่งก็ต้อง
พิจารณาว่าผลตอบแทนที่ได้ต่างๆ เหล่านี้คุ้มค่ากับงบประมาณจ่ายขาดหรือไม่ 

กรรมการ (นายอุดม นวลหนูปล้อง ผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์) ให้ความเห็นว่า 
โครงการนี้คล้ายกับโครงการที่กองทุนฯ ได้อนุมัติเงินสนับสนุนไปแล้ว 2 โครงการ ได้แก่ โครงการน าร่องการ
เลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) และโครงการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนม
ด้วยวิธีปฏิบัติได้และเห็นผลจริง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยง เพ่ิมคุณภาพ และลดต้นทุน
ของเกษตรกร โดยโครงการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสนอนี้มีการน าเทคนิคในการคัดเลือกเพศเพ่ิมเติมเข้ามา 
ซึ่งเป็นความท้าทายในการผสมติดได้โคเพศเมียเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๕๐ เป็นร้อยละ ๗๐ ถ้าสามารถท าได้
จร ิงก ็ควรสน ับสน ุน  แต ่ข ้อ แตกต่างระหว่างโครงการที่ เคยได้รับอนุมัติ ไปแล้ว กับโครงการที่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสนอ คือ เรื่องของค่าก่อสร้างโรงเรือนหรือการลงทุนในคอกสัตว์ ซึ่งโครงการที่ได้รับ
อนุมัติไปแล้ว ได้รับอนุมัติเป็นเงินยืมซึ่งต้องมีการช าระคืน แต่ในขณะที่โครงการนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เสนอขอเป็นเงินจ่ายขาด  

กรรมการ (นางศศกร ลออศรีสกุลไชย ผู้แทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง) ให้ความเห็นว่า ยังมอง
ไม่เห็นภาพความต่อเนื่องของโครงการว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ ใน
การใช้ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐานหลังสิ้นสุดโครงการแล้วอย่างไร แล้วโครงการนี้จะมีความยั่งยืนต่อไป
หรือไม่ ประกอบกับการขอสนับสนุนเป็นเงินจ่ายขาด ยังมีรายละเอียดในเรื่องของค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอที่จะ
พิจารณาได้ นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการจัดการแปลงหญ้า ๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในหมวดครุภัณฑ์ได้อย่างไร  

ผู้ชี้แจงโครงการ (รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ ผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ชี้แจงว่า ความ
ยั่งยืนของโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้ศูนย์ผลิตน้ าเชื้อโคนมแยกเพศ ซึ่ง
โครงการได้มีตัวชี้วัดว่า จะได้ลูกโคเพศเมียที่มีสุขภาพและมีอัตราการให้นมที่ดีจากโคนมสาวตั้งท้องไม่ต่ ากว่า 
70 % และเมื่อสิ้นสุดโครงการจะน าโครงสร้างพ้ืนฐานและครุภัณฑ์ที่ลงทุนไปด าเนินการต่อเป็นศูนย์เรียนรู้
แก่สหกรณ์ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ าจะรายงานให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทราบผลการด าเนินงานเป็นระยะ และในอีก ๔ ปีข้างหน้าจะผลักดันศูนย์เรียนรู้นี้ให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศใน
ด้านการผลิตน้ าเชื้อโคนมแยกเพศ โดยมหาวิทยาลัยจะก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของศูนย์ฯ และตั้ง
งบประมาณให้จ านวนหนึ่ง พร้อมทั้งผลักดันเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ให้ไปหาเงินทุนจากภายนอกเข้ามาเพ่ิมเติม  

ประธานกรรมการ (นายธีระ วงศ์สมุทร) มีประเด็นค าถามว่า สหกรณ์ทั้ง ๒ แห่งจะมีความ
ยั่งยืนหรือไม่ และท าไมจึงให้สหกรณ์ท้ัง 2 แห่งนี้เป็นผู้คัดเลือกสหกรณ์อ่ืนที่จะเข้าร่วมโครงการ 

ผู้ชี้แจงโครงการ (รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ ผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ชี้แจงว่าหลังจาก
สิ้นสุดโครงการแล้วจะให้สหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบร่วม แต่ไม่มีสิทธิ์ในการคัดเลือกสหกรณ์อ่ืนที่จะเข้าร่วม
โครงการ ซ่ึงภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ าจะเป็นผู้คัดเลือกเอง 

ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ (นายกนก คติการ) มีข้อคิดเห็นว่า โครงการนี้มีประเด็นที่ควรพิจารณา
อยู่ 4 ประเด็น คือ 1)ด้านเทคนิค ควรมีการรับรองจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการ มิใช้คณะเกษตรเนื่องจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นนิติบุคคล แต่คณะเกษตรไม่ได้เป็น
นิติบุคคล 2) ด้านความต่อเนืองของโครงการ ควรต้องพิจารณาว่าใครคือผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ
และควรให้ผู้รับประโยชน์จ่ายเงินเพ่ือแลกรับผลประโยชน์จากโครงการ เช่นการอบรม โครงการถึงจะเห็น
ความต่อเนื่ องหลั งจากสิ้ นสุ ดการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ แล้ ว  3 )  ด้ านความรับผิดชอบ 
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/ คณะท างาน เพ่ือควบคุมก ากับดูแลการ
ด าเนินโครงการซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และ 4) ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้อง
มีรายละเอียดที่ชัดเจน และการจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

ผู้ชี ้แจงโครงการ (รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ ผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ชี้แจงว่า ด้าน
เทคนิคได้รับการสนับสนุนจาก สวทช. และ สวก. ในเรื่องการแยกเพศบนโครโมโซม X และ Y ด้านความ
ต่อเนื่องของโครงการ โครงการจะมีศูนย์รับน้ านมดิบจากสหกรณ์ โดยที่เชียงใหม่เฟรชมิลล์จะเป็นแหล่งรับ
น้ านมดิบเป็นส่วนใหญ่ ส าหรับการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีในช่วงแรกจะเป็นการให้ความรู้แก่
เกษตรกร หลังจากสิ้นสุดโครงการ ๔ ปีแล้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเป็นผู้เข้ามาดูแลรับผิดชอบการบริหาร
ศูนย์เรียนรู้เพ่ือให้เกิดรายได้ ส าหรับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ใช้หลักเกณฑ์ ตาม
ระเบียบราชการพร้อมทั้งมีระบบการควบคุมภายในด้วย ส าหรับค่ารถแทรกเตอร์ได้พิจารณาตามราคาตลาด 
แต่ค่าโรงเรือนเป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ทั้งนี้จะสร้างตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร นอกจากนี้สหกรณ์ได้
ร่วมจ่ายสมทบให้โครงการตามสัดส่วนที่เพ่ิมข้ึนด้วย 

กรรมการ (นางสาวนิลุบล เครือนพรัตน์  ผู้แทนผู้อ านวยการส านักงบประมาณ) มีค าถามว่า 
รถแทรกเตอร์ที ่ใช้จ าเป็นต้องใช้เกิน ๑๐๐ แรงม้าหรือไม่ ถ้าไม่เช่นนั้นจะสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้
ประมาณ ๑.๔ ล้านบาท และขอให้ตรวจสอบงบบุคลากรด้วยเนื่องจากข้อมูลที่ระบุไว้ด้านหน้ากับด้านหลังไม่
ตรงกัน 

ผู้ชี ้แจงโครงการ (รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ ผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ชี้แจงว่า 
เนื่องจากสภาพดินของศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ๗๐ ไร่ เป็นดินลูกรัง ท าให้มีความ
จ าเป็นที่จะต้องใช้รถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่ นอกจากนี้โครงการขอปรับงบประมาณบุคลากรเนื่องจาก
นโยบายการปรับค่าจ้างของรัฐบาล 

ประธานกรรมการฯ (นายธีระ วงศ์สมุทร) ให้ข้อคิดเห็นว่าต้นทุนการผลิตน้ านมดิบของไทยคง
ไม่สามารถสู้กับประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้ แต่จะท าอย่างไรให้เกษตรกรไทยอยู่รอด ท าอย่างไรให้
ต้นทุนลดลง  

ผู้ชี ้แจงโครงการ (รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ ผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ชี้แจงว่า 
โครงการจะรับภาระการเลี้ยงลูกโคจาก 3 เดือนจนท้อง 5 เดือน ซึ่งจากเดิมการผสมโคสาวต้องใช้เวลาประมาณ 
20 เดือน แต่โครงการสามารถลดระยะเวลาการผสมติดเหลือเพียง 18 เดือน นอกจากนี้ การน าลูกโคมา
เลี้ยงในจุดเดียวจะช่วยลดต้นทุนต่อหน่วยของเกษตรกรได้ และโครงการมีการจัดการด้านอาหารให้ครบ
คุณค่าทางโภชนาการเพียงพอตามความต้องการของโคนมและมีการถนอมอาหารเพ่ือไม่ให้เกิดการขาด
แคลนซึ่งจะท าให้โคมีคุณภาพ 

ประธาน (นายธีระ วงศ์สมุทร) ให้ข้อคิดเห็นว่า ถ้าจะได้ผลตามตัวชี้วัดของโครงการตาม
เอกสาร อาจารย์ต้องเป็นคนด าเนินการ แต่หากอบรมให้เกษตรกรตามโครงการนี้แล้วให้เกษตรกรด าเนินการ
เอง เกษตรกรจะสามารถด าเนินการได้หรือไม่ และปกติแล้วโคจะตั้งท้องแรกเมื่ออายุกี่เดือน 

ผู้ชี้แจงโครงการ (รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ ผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ชี้แจงว่า โค
จะตั้งท้องแรกประมาณ 20-24 เดือน แต่โครงการจะลดให้เหลือแค่ 18 เดือน ส าหรับองค์ความรู้ที่
ถ่ายทอดให้เกษตรกรในเรื่องของเทคโนโลยีการแยกเพศ เกษตรกรคงน าไปด าเนินการเองไม่ได้ แต่อย่างไรก็
ตามเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว ศูนย์เรียนรู้นี้จะยังท าหน้าที่ให้บริการแก่สมาชิกของสหกรณ์ที่ด าเนินโครงการ
ต่อไป 
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ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ (นายกนก คติการ) ให้ความเห็นว่า หลังจาก 4 ปีแล้ว มหาวิทยาลัยควร
ให้เงินสนับสนุนศูนย์ฯ นี้อย่างต่อเนื่องเพ่ือความยั่งยืนในการด าเนินงาน ทั้งนี้ จะเก็บค่าบริการจากเกษตรกร
อย่างไร และหลังจาก 4 ปีจะมีตัวชี้วัดอะไรมาชี้วัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้องรับรู้การด าเนินการในส่วนนี้ 

ผู้ชี ้แจงโครงการ (รศ.ดร.สุชน ตั ้งทวีวิพัฒน์ ผู ้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ชี้แจงว่า 
เกษตรกรจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโครงการในการดูแลโคประมาณ 20,000 บาท/ตัว ส าหรับการอบรม
ที่ต้องใช้ห้องปฏิบัติการในช่วงระหว่างด าเนินโครงการจะไม่คิดค่าใช้จ่ายกับเกษตรกร แต่เมื่อสิ้นสุดโครงการ
แล้วจะตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ ซึ่งศูนย์นี้จะได้รับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส าหรับการด าเนินการ
โครงการที่อยู่ในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อธิบดีต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแล  ส าหรับด้านวิชาการ
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ าจะเป็นผู้ด าเนินการ  

กรรมการ (นางสาวนิลุบล เครือนพรัตน์ ผู้แทนผู้อ านวยการส านักงบประมาณ) ให้ความเห็น
ว่า งบประมาณที่เสนอขอมา ยังไม่ได้ก าหนดราคาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างให้ชัดเจน ควรพิจารณาตามราคา
กลางและตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ เนื่องจากเสนอขอมาเป็นเงินจ่ายขาด ควรจะต้อง
พิจารณาอย่างรอบคอบและเหมาะสม 

กรรมการ (นายสุเทพ  สายทอง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์) มีข้อซักถามว่า ท าไมจึงเลือก สหกรณ์โคนมแม่วาง และสหกรณ์โคนมล าพูนเพียง 2 สหกรณ์เป็น
สหกรณ์น าร่องในโครงการ ทั้งท่ีจังหวัดเชียงใหม่ และล าพูนยังมีสหกรณ์ท่ีเหลืออีกหลายสหกรณ์ 

ผู้ชี ้แจงโครงการ (รศ.ดร.สุชน ตั ้งทวีวิพัฒน์ ผู ้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ชี้แจงว่า 
สาเหตุที่เลือก 2 สหกรณ์นี้ เนื่องจากทั้ง 2 สหกรณ์ได้เสนอขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดย
ทั้ง 2 สหกรณข์อให้มหาวิทยาลัยช่วยในการบริหารจัดการ และดูแลลูกโคซึ่งจะช่วยเรื่องลดต้นทุนและภาระ
ของเกษตรกรได้ ประกอบกับทั้ง 2 สหกรณ์ มีความพร้อมและมีขนาดฟาร์มที่เหมาะสมที่ทางมหาวิทยาลัย
สามารถดูแลได้  

ประธานกรรมการฯ (นายธีระ วงศ์สมุทร) มีข้อซักถามว่า ในเอกสารโครงการได้ระบุว่า
ต้นทุนค่าใช้จ่ายโคต่อตัวเท่ากับ 30,000 บาท แต่สอบถามจากสหกรณ์ ปรากฏว่าต้นทุนในการเลี้ยงโคต่อ
ตัวเท่ากับ 32,000 บาท สรุปว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายโคประมาณตัวละเท่าไร 

ผู้ชี ้แจงโครงการ (รศ.ดร.สุชน ตั ้งทวีวิพัฒน์ ผู ้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ชี้แจงว่า 
ต้นทุนค่าใช้จ่ายโคประมาณ 32,000-35,000 บาท ต่อตัว 

กรรมการ (นายสว่าง อังกุโร ผู้แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์) ให้ความเห็น 2 ประเด็น ประเด็นที่ 1  
โคสาวตั้งท้องแรกโดยเฉลี่ยอายุประมาณ 24-25 เดือน หากโครงการนี้สามารถลดอายุให้เหลือแค่ 18 เดือน
ได้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ประเด็นที่ 2 คือ โครงการนี้ไม่ได้กล่าวถึงว่า โคตั้งท้องที่ส่งคืนให้แก่เกษตรกร เมื่อคลอดตัว
ที่ 1 แล้วมีช่วงระยะห่างที่จะผสมติดตัวที่ 2 เป็นอย่างไร เนื่องจากมีความกังวลว่า ช่วงระยะห่างในการให้ลูก
ระหว่างตัวที่ 1 กับตัวที่ 2 และตัวที่ 3 มันจะห่างขึ้น เนื่องจากในช่วงแรกที่อยู่กับโครงการโคได้รับการดูแลอย่าง
สมบูรณ์ แต่เมื่อมาอยู่กับเกษตรกร หลังจากคลอดโคตัวที่ 1 การจัดการดูแลเรื่องอาหารที่ไม่เพียงพอ ก็จะท าให้
เกิดปัญหาช่วงห่างการให้ลูก ความพร้อมในการผสมลูกตัวที่ 2 ก็จะห่างขึ้น ประเด็นที่ 3 คือ ความยั่งยืนหลัง
สิ้นสุดโครงการ เนื่องจากพ้ืนที่โครงการอยู่ในมหาวิทยาลัยเป็นส่วนของราชการ ควรมีเอกสารยืนยันว่าหลัง
สิ้นสุดโครงการแล้ว เกษตรกรจะยังสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่โครงการได้ 
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มติที่ประชุม  
1. เห็นชอบในหลักการของโครงการเพ่ิมศักยภาพการเลี้ยงโคนมเพ่ือรองรับเขตการค้าเสรี 

(FTA) ไทย-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับ
ข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ไปปรับปรุงโครงการ ได้แก่  

1.1. ความชัดเจนหลังสิ้นสุดโครงการ จะมีแนวทางการด าเนินการและใช้ประโยชน์ครุภัณฑ์ 
และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ต่อไปอย่างไรเพ่ือให้โครงการมีความยั่งยืน ตลอดจนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ควรมีเอกสาร/
หลักฐานแสดงการยินยอมให้เกษตรกรไปใช้บริการโครงการอย่างต่อเนื่องหลังจากสิ้นสุดโครงการ  

1.2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้องมีการตั้งคณะท างานเพ่ือควบคุม ก ากับดูแลการใช้จ่ายเงิน
และการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามระเบียบของกองทุนฯ  

1.3 ค่าใช้จ่ายต่างๆ ต้องสอดคล้องกับราคากลางของทางราชการเว้นแต่ไม่มีราคากลาง
ก าหนดไว้ โดยให้ใช้จ่ายตามความเหมาะสมและประหยัด  

2. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ น าโครงการเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเสนอ
ขอรับเงินสนับสนุนกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรพิจารณารายละเอียดงบประมาณหลังจากที่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ปรับปรุงโครงการตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในข้อ 1.1 แล้ว 
ทั้งนี้ หากคณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าโครงการมีความเหมาะสมทั้งวิธีการและงบประมาณ ให้คณะอนุกรรมการฯ 
อนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ได้ โดยรายงานให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทราบด้วย 

วาระที ่๓.๒ ขอปรับเปลี่ยนขนาดโรงงานผลิตอาหารสัตว์ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่ม
มูลค่าสุกรของชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ภาคตะวันออก จ ากัด 

  ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์ ) : ได้รายงานความเป็นมาโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสุกรของชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ภาคตะวันออก จ ากัด ว่าคณะกรรมการ
บริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ มีมติใน
การประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ
เพ่ิมมูลค่าสุกรของชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ภาคตะวันออก จ ากัด ระยะเวลาโครงการ ๑๐ ปี ระยะเวลา
สิ้นสุดโครงการ ๑๐ ปี ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่เบิกเงินจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ โดย
กองทุนฯ สนับสนุนเงิน จ านวน  ๒๙,๘๗๘,๘๐๐  บาท แบ่งเป็น เงินจ่ายขาด ๔,๗๓๘,๘๐๐ บาท และเงินยืม
ปลอดดอกเบี้ย  ๒๕,๑๔๐,๐๐๐ บาท  ตามแผนการจัดสรรเงินดังนี้ 

รายการ ปีที่ ๑ 
(มิ.ย.๕๒- 
มิ.ย.๕๓) 

ปีที่ ๒ 
(มิ.ย.๕๓- 
มิ.ย.๕๔) 

ปีที่ ๓ 
(มิ.ย.๕๔- 
มิ.ย.๕๕) 

ปีที่ ๔ 
(มิ.ย.๕๕- 
มิ.ย.๕๖) 

ปีที่ ๕ 
(มิ.ย.๕๖- 
มิ.ย.๕๗) 

ปีที่ ๖ 
(มิ.ย.๕๗- 
มิ.ย.๕๘) 

ปีที่ ๗ 
(มิ.ย.๕๘- 
มิ.ย.๕๙) 

รวม 

ค่าใช้จา่ยส าหรับ
กิจกรรมตามโครงการ 
(กรมสง่เสริมสหกรณ์) 

๒๒,๒๙๖,๖๐๐ ๔,๐๐๒,๔๐๐ ๒,๒๕๒,๔๐๐ ๘๒๗,๔๐๐    ๒๙,๓๗๘,๘๐๐ 

ติดตามประเมนิผล
(ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร) 

๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 

รวม ๒๒,๓๔๖,๖๐๐ ๔,๑๐๒,๔๐๐ ๒,๓๐๒,๔๐๐ ๘๗๗,๔๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๒๙,๘๗๘,๘๐๐ 

ข้อเท็จจริง 
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๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เบิกเงินจากกองทุนฯ เพ่ือด าเนิน
กิจกรรมโครงการในปีที่ ๑ จ านวน ๒๒,๒๙๖,๖๐๐ บาท แยกเป็นเงินจ่ายขาด ๑,๗๕๖,๖๐๐ บาท และเงิน
ยืมปลอดดอกเบี้ย ๒๐,๕๔๐,๐๐๐ บาท  
 ๑.๑ เงินจ่ายขาด จ านวน ๑,๗๕๖,๖๐๐ บาท เพ่ือด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 ๑) ฝึกอบรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรแก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยง
สุกรภาคตะวันออก จ ากัด จ านวน ๘๒๗,๔๐๐ บาท 
 ๒) ฝึกอบรมการช าแหละและตัดแต่งซากสุกรของสหกรณ์การเกษตรผู้เลี้ยงสุกร
ระยอง จ ากัด จ านวน ๑๗๕,๐๐๐ บาท 
 ๓) ค่าใช้จ่ายในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานโครงการฯ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
จ านวน ๗๕๔,๒๐๐ บาท 
 ๑.๒ เงินยืมปลอดดอกเบี้ย จ านวน ๒๐,๕๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 ๑) ค่าก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์ และการรับซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์ ของศูนย์
การผลิตอาหารสัตว์ครบวงจรส าหรับสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรและเกษตรกรในเขตภาคตะวันออก สหกรณ์
ปศุสัตว์และสัตว์น้ าฉะเชิงเทรา จ ากัด จ านวน ๗,๕๗๐,๐๐๐ บาท 
 ๒) ค่าก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ และค่าซื้อสุกรเข้าโรงฆ่าสัตว์ ของศูนย์จ าหน่ายเนื้อสุกร
และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสุกรของผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย สหกรณ์ปศุสัตว์ และสัตว์น้ าฉะเชิงเทรา จ ากัด 
จ านวน ๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๓) ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ และลงทุนสร้างเคาน์เตอร์จ าหน่าย ของกิจกรรมการเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย สหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ า
ฉะเชิงเทรา จ ากัด จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐ บาท 
 ๔) ค่าอุปกรณ์ในการตัดแต่งซากสุกร ซื้อลูกสุกรและอาหารสัตว์ ของกิจกรรมการ
เพ่ิมศักยภาพการเลี้ยงสุกรและสถานที่จ าหน่ายสุกรช าแหละเพ่ือความปลอดภัยด้านอาหาร สหกรณ์
การเกษตรผู้เลี้ยงสุกรระยอง จ ากัด จ านวน ๔,๐๗๐,๐๐๐ บาท 
 ๕) ค่าก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสุกรอนุบาล อาคารเก็บอาหารสัตว์ บ่อหมักชีวภาพและ
ค่าอาหารสัตว์ ของกิจกรรมการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรและ
การปศุสัตว์ตราด จ ากัด จ านวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ผลการด าเนินงานของกิจกรรมตามโครงการในปีที่ ๑ ไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่
ก าหนด เช่น การก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตอาหารสัตว์ การจัดท าศูนย์จ าหน่ายเนื้อสุกร การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร ซึ่งก าหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ แต่ปรากฏว่ากิจกรรมหลายกิจกรรม
ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ โดยเฉพาะการก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตอาหารสัตว์ และโรงฆ่าสัตว์ของสหกรณ์
ปศุสัตว์และสัตว์น้ าฉะเชิงเทรา จ ากัด ส่งผลให้กิจกรรมต่อเนื่องหลายกิจกรรมต้องชะลอตามไปด้วย 
เนื่องจาก โครงการติดขัดในเรื่องกฎระเบียบของทางราชการในการขออนุญาตก่อสร้าง และกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมต่อมาภายหลังจากท่ีได้รับอนุญาตให้ด าเนินการก่อสร้างได้แล้ว ปรากฏว่าไม่สามารถหาผู้รับเหมา
ท าการก่อสร้างได้ เนื่องจาก ราคาวัสดุก่อสร้างมีปรับตัวสูงขึ้นมากกว่างบประมาณที่ประมาณการไว้เมื่อ
เริ่มต้นโครงการ 

ปัจจุบันสหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ าฉะเชิงเทรา จ ากัด สามารถหาผู้รับเหมาเพ่ือด าเนินการ
ก่อสร้างโรงงานอาหารสัตว์ได้แล้ว แต่จ าเป็นต้องปรับขนาดโรงงานผลิตอาหารสัตว์ลดลงจาก ๒๐ x ๓๐ 
เมตร เป็นขนาด ๑๘x ๒๐ เมตร เพ่ือให้งบประมาณเพียงพอส าหรับการก่อสร้าง และให้เชื่อมต่อกับอาคาร
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โกดังเก็บอาหารสัตว์ที่สร้างเสร็จแล้วตามโครงการประชาวิวัฒน์ รวมทั้งจ าเป็นต้องแยกส่วนของเครื่องจักร
ออกจากอาคารโรงงานอาหารสัตว์ โดยสร้างเป็นหอเครื่องจักรกลไว้ภายนอกอาคารเพ่ือให้ได้มาตรฐาน
อุตสาหกรรม ตามค าแนะน าของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง ประสบผลส าเร็จ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้ขอขยายระยะเวลาการด าเนินงาน แผนการใช้เงิน และ
แผนการช าระคืนเงินตามโครงการดังกล่าว รวมถึงการขอปรับเปลี่ยนขนาดของโรงงานผลิตอาหารสัตว์จาก 
ขนาด ๒๐ X ๓๐ เมตร เป็น ๑๘ X ๒๐ เมตร 
 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเสนอขอรับเงินสนับสนุนกองทุนฯ  ได้พิจารณาเรื่องที่กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ขอขยายระยะเวลาโครงการ ปรับแผนการด าเนินงาน แผนการใช้เงิน และแผนการคืนเงิน ใน
การประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ แล้วที่ประชุมมีมติสรุปได้  ดังนี้  

๑) เห็นชอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก ๓ ปี ๖ เดือน จากเดิม
ครบก าหนดระยะเวลาโครงการภายใน ๑๐ ปี (มิ.ย.๒๕๕๒ – มิ.ย.๒๕๖๑) เป็น ๑๓ ปี ๖ เดือน (มิ.ย.๒๕๕๒ 
– ธ.ค.๒๕๖๔) โดยให้ปรับแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาโครงการ ส าหรับแผนการคืนเงินให้
ปรับจากเดิมปลอดต้น ๒ ปี ช าระคืนสิ้นปีที่ ๓ – ๑๐ เป็น ปลอดต้น ๕ ปี ช าระคืนสิ้นปีที่ ๖ -๑๓   

๒) ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนขนาด
ของโรงงานผลิตอาหารสัตว์จาก ขนาด ๒๐ X ๓๐ เมตร เป็น ๑๘ X ๒๐ เมตร 

๓) มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติงานของโครงการฯ ให้เป็นไป
ตามแผนการการด าเนินงาน แผนการใช้เงิน และแผนการช าระเงินคืน ที่ปรับปรุงใหม่โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพ่ือ
ป้องกันความล้มเหลวของโครงการที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

ฝ่ายเลขานุการฯ มีความเห็นว่าการขอเปลี่ยนแปลงขนาดของโรงงานผลิตอาหารสัตว์เป็นการ
เปลี่ยนแปลงในงบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นอ านาจของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  การขอ
เปลี่ยนแปลงขนาดของโรงงานผลิตอาหารสัตว์จากขนาด ๒๐ x ๓๐ เมตร เป็นขนาด ๑๘x ๒๐ เมตร เพ่ือให้
โรงงานผลิตอาหารสัตว์สามารถเชื่อมต่อกับอาคารโกดังเก็บอาหารสัตว์ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
โครงการประชาวิวัฒน์ จะไม่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายของโครงการ เนื่องจาก จะท าให้มีพ้ืนที่ใช้สอย
กว้างขวางและสะดวกในการท างานมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยจะท าการก่อสร้างในวงเงินงบประมาณเท่าเดิมจ านวน ๒ ล้านบาท จึงไม่กระทบต่อ
งบประมาณท่ีอนุมัติไว้ หากงบประมาณในการก่อสร้างมากกว่าที่ประมาณการไว้ สหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ า
ฉะเชิงเทรา จ ากัด จะใช้เงินของสหกรณ์ฯ สมทบให้เพียงพอต่อการก่อสร้าง 
 ประธานกรรมการฯ (นายธีระ วงศ์สมุทร) เนื่องจากข้อเสนอของโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตและเพ่ิมมูลค่าสุกรของชุมนุมสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออก จ ากัด ในการขอปรับเปลี่ยนขนาด
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ได้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ในเบื้องต้นเรียบร้อย
แล้ว  ดังนั้นข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการฯ ที่ขอความเห็นขอบในการเปลี่ยนแปลงขนาดโรงงานผลิตอาหาร
สัตว์จากขนาด ๒๐ x ๓๐ เมตรเป็นขนาด ๑๘ x ๒๐ เมตร โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างภายในวงเงินที่
ได้รับอนุมัติเดิมจ านวน ๒ ล้านบาท คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ไม่ขัดข้อง แต่ข้อเสนอของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ในเรื่องการขอขยายระยะเวลาโครงการออกไป ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ไม่ได้เสนอให้คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ รับทราบ  ตามอ านาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายในค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ประธาน
เห็นว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ก็ควรรับทราบการขยายระยะเวลาโครงการฯ  ดังกล่าวด้วย  
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มติที่ประชุม 
 ๑. เห็นชอบการปรับเปลี่ยนขนาดโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ในกิจกรรมศูนย์การผลิตอาหารสัตว์ครบ
วงจรส าหรับสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรและเกษตรกรในเขตภาคตะวันออก ของสหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ า
ฉะเชิงเทรา จ ากัด จากขนาด ๒๐x๓๐ เมตร เป็นขนาด ๑๘x๒๐ เมตร โดยใช้งบประมาณการก่อสร้างในวงเงิน
ทีไ่ด้รับอนุมัติไว้เดิม จ านวน ๒.๐๐ ล้านบาท 
 ๒. รับทราบมติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน 
๒๕๕๕ เรื่องเห็นชอบการขอขยายระยะเวลา ปรับแผนการด าเนินงาน และปรับแผนการคืนเงินโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสุกรของชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ภาคตะวันออก จ ากัด ของกรมส่งเสริม
สหกรณ ์

วาระที่ ๓.3 ตัวชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรประจ าปีบัญชี ๒๕๕๕ 
ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์) รายงานที่ประชุมว่า คณะกรรมการประเมินผล

การด าเนินงานทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้มีมติเห็นชอบการก าหนดเกณฑ์ชี้วัดการ
ประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน
ของประเทศ ประจ าปี ๒๕๕๕ แล้ว โดยก าหนดเกณฑ์วัดการด าเนินงานของกองทุนฯ ๔ ด้าน ได้แก่ 1) ผล
การด าเนินงานด้านการเงิน พิจารณาจากตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละของเงินกองทุนฯ ที่ได้อนุมัติ ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ 
ร้อยละการจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการ ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ร้อยละของเงินกู้/ยืมที่รับช าระคืนตาม
แผนการรับคืนเงินกู้/ยืมของโครงการ และ ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ การจัดส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินฯ ตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๗๐ ให้กรมบัญชีกลาง 2) ผลการด าเนินงานด้านปฏิบัติการ พิจารณาจาก
ร้อยละความส าเร็จในการติดตามการด าเนินงานของโครงการตามแผนงาน 3) การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย พิจารณาจากตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตัวชี้วัดที่ ๓.๒ คุณภาพการ
ให้บริการและการประชาสัมพันธ์ 4) การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน พิจารณาจากตัวชี้วัดที่  ๔.๑ บทบาท
คณะกรรมการทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การบริหารความเสี่ยง ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ การควบคุมภายใน ตัวชี้วัดที่ ๔.๔ 
การตรวจสอบภายใน ตัวชี้วัดที่ ๔.๕ การบริหารจัดการสารสนเทศ และตัวชี้วัดที่ ๔.๖ การบริหารทรัพยากร
บุคคล รวมทั้งสิ้น๑๓ ตัวชี้วัด ทั้งนี้ กองทุนฯ มีคะแนนจากการประเมินผลการด าเนินงานตั้งแต่ปี 2551 -
2554 อยู่ที่ระดับ 2.89 4.03 3.65 และ 3.86 ตามล าดับ 

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ 
บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๕ ตามที่

กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางเสนอ ไม่เป็นไปตามที่ได้มีการตกลงร่วมกันกับฝ่ายเลขานุการ กล่าวคือ 
ตามที่ได้มีการตกลงร่วมกัน ค่าเกณฑ์วัดของตัวชี้วัดที่ ๔.๒ , ๔.๕ และ ๔.๖ จะวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารจัดการสารสนเทศ และแผนบริหารทรัพยากรบุคคล เนื่องจากในปี ๒๕๕๔ 
กองทุนฯ ได้จัดท าแผนงานทั้ง ๓ แผน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นในปีบัญชี ๒๕๕๕ จึงควรประเมินความส าเร็จ
การด าเนินงานกองทุนฯ จากการด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนด แต่ปรากฏว่าข้อตกลงการประเมินผลฯ 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ค่าเกณฑ์วัดของตัวชี้วัดที่ ๔.๒ , ๔.๕ และ ๔.๖ ก าหนดให้กองทุนฯ ต้อง
ด าเนินการจัดท าแผนงานต่างๆ ใหม่ ประกอบด้วย แผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารจัดการสารสนเทศ และ
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล  

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
พิจารณาร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 

ปี ๒๕๕๕ โดยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างตัวชี้วัดการประเมินผลฯ ตามที่กรมบัญชีกลางเสนอ หรือ 
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มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ เจรจากับกรมบัญชีกลางเพ่ือขอทบทวนค่าเกณฑ์วัดการประเมินผลฯ ตัวชี้วัดที่ 
4.2 ตัวชี้วัดที่ 4.5 และตัวชี้วัดที่ 4.6 อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ หากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ให้ความ
เห็นชอบร่างตัวชี้วัดการประเมินผลฯ ตามที่กรมบัญชีกลางเสนอ ฝ่ายเลขานุการฯ จะได้น าบันทึกข้อตกลงการ
ประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๕ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาลงนามต่อไป 

ประธานกรรมการฯ (นายธีระ วงศ์สมุทร) ให้ความเห็นว่า ผลการประเมินการด าเนินงานของ
กองทุนฯ ในปี 2554 มีคะแนน ๓.๘๖ อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ แต่อย่างไรก็ตามควรรักษาระดับคะแนนให้อยู่ใน
ระดับเดียวกับปี 2552 ซึ่งมีคะแนน 4.03 ส าหรับปัญหาที่เกิดขึ้นกรณีการประเมินการด าเนินงานของ
กองทุนฯ ในปี 2555 ตามที่กรมบัญชีกลางเสนอ ได้ก าหนดให้กองทุนฯ ต้องด าเนินการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยง แผนบริหารจัดการสารสนเทศ และแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งทั้ง 3 แผน กองทุนฯ ได้
ด าเนินการเสร็จแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ ดังนั้น ควรให้ความเห็นชอบร่างตัวชี้วัดการประเมินผลฯ ตามที่
กรมบัญชีกลางเสนอหรือไม่ หรือควรมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ หารือเพ่ือขอทบทวนค่าเกณฑ์วัดการ
ประเมินผลฯ ตัวชี้วัดที่ 4.2 การบริหารความเสี่ยง ตัวชี้วัดที่ 4.5 การบริหารจัดการสารสนเทศ และตัวชี้วัดที่ 
4.6 การบริหารทรัพยากรบุคคล อีกครั้งหนึ่ง ขอให้กรมบัญชีกลางช่วยให้ข้อคิดเห็นด้วย 

กรรมการ (นางศศกร ลออศรีสกุลไชย ผู้แทนกรมบัญชีกลาง) ให้ความเห็นว่า การจัดท า
ตัวชี้วัดฯ ทางกระทรวงการคลังใช้ Balance Scorecard เป็นเครื่องมือหลักในการประเมินผลการด าเนินงาน 
ซึ่งพิจารณาจากแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจ าปี ส าหรับปีบัญชี ๒๕๕๕ กระทรวงการคลังมอบ
นโยบายว่าการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดด้านที่ 4 มีความส าคัญต่อการบริหารพัฒนากองทุนฯ 
และการหารือของทางบริษัท ทริส คอร์เปอเรชั่น จ ากัด เป็นการหารือก่อนการมอบนโยบายดังกล่าว ดังนั้น 
การบริหารงานทุกกองทุนจะต้องประเมินผลในลักษณะเดียวกันทั้งหมด ซึ่งตัวชี้วัดด้านนี้เป็นเครื่องมือที่
สามารถช่วยผู้บริหารทั้งในด้านบุคลากร สารสนเทศ การตรวจสอบ และควบคุมภายใน  

ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ (นายกนก คติการ) ให้ความเห็นว่า เห็นด้วยตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
นอกจากนีร้ะเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ข้อ 8(๑) มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ/คณะท างานในหน่วยงานเจ้าของผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อก ากับ ดูแลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หากมีคณะท างานฯ ก ากับดูแลให้ความเห็นชอบในการปฏิบัติงานแล้ว กรณี
เกิดการละเมิดตัวบุคคลไม่ต้องรับผิดชอบ 

กรรมการ (นางศศกร ลออศรีสกุลไชย ผู้แทนกรมบัญชีกลาง) ให้ข้อเสนอแนะว่า ในส่วน
ของข้อตกลงตามตัวชี้วัดฯจะต้องพิจารณารายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน ซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมาก 
อาทิ บทบาทของคณะกรรมการทุนหมุนเวียนจะมีการวัดทั้งประสิทธิภาพและคุณภาพ ตามรายละเอียดค า
จ ากัดความหรือสูตรการค านวณข้อ ๒ การติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของทุนหมุนเวียน น้ าหนักร้อยละ ๓๐ พิจารณาจากคณะกรรมการฯมีการติดตามผลการปฏิบัติตามพันธกิจ
และระบบบริหารจัดการที่ส าคัญ ได้แก่ ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหาร
ความเสี่ยง ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ และระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของทุนหมุนเวียนอย่าง
ครบถ้วน เพียงพอและสม่ าเสมอทั้งปี เป็นต้น 

ประธานกรรมการฯ (นายธีระ วงศ์สมุทร) ให้ความเห็นว่า กรณีดังกล่าวฝ่ายเลขานุการฯ ได้ปฏิบัติ
ตามแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วนตามนโยบายใหม่ของกระทรวงการคลังที่ ให้ทุกกองทุนต้องปฏิบัติให้ครบทุก
รายละเอียด ดังนั้น ให้ตรวจสอบในรายละเอียดที่ได้ปฏิบัติแล้วและปรับปรุงในส่วนประเด็นที่ยังขาดให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้นตามหลักการ โดยหารือประเด็นปลีกย่อยกับกระทรวงการคลังให้ชัดเจน 
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กรรมการ (นางศศกร ลออศรีสกุลไชย ผู้แทนกรมบัญชีกลาง) แจ้งว่า ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง. มีข้อสังเกตจากการตรวจสอบงบการเงินของกองทุนฯ และมีประเด็นทางด้านการเงิน ในเรื่อง
ที่เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ซึ่งตีความส่อไปในทางที่จะทุจริต รวมทั้งประเด็น
การอนุมัติเงินจ่ายขาดโครงการขาดเอกสารที่จะใช้ตรวจสอบได้ ดังนั้นงบการเงินที่ผ่านมาจึงขาดความ
น่าเชื่อถือ และไม่ได้รับการรับรอง หลังจากนั้นกระทรวงการคลังได้มี หน ังส ือ ด ่วนที ่ส ุด  ที ่ กค.
0427/11030 ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม 2555 ว่ากรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอให้ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรด าเนินการตามข้อเสนอแนะของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งน ารายงานการ
ตรวจสอบบัญชีงบการเงินและข้อสังเกต เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพ่ือพิจารณาก่อนรายงานให้
กรมบัญชีกลางทราบต่อไป  

ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์)  ชี้แจงว่ายังไม่ได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวจาก
กรมบัญชีกลาง ซึ่งปัจจุบันได้รับเพียงหนังสือจาก สตง. ที่แจ้งผลการตรวจสอบมาเท่านั้น โดยในเบื้องต้นท่าน
เลขาธิการฯได้นัดประชุมหน่วยงานภายใน สศก. เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วในวันที่ 23 เมษายน 2555 
อย่างไรก็ตามฝ่ายเลขาฯจะได้น าเรื่องผลการตรวจสอบของ สตง. เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาในการ
ประชุมคราวต่อไป 

มติที่ประชุม   
  เห็นชอบร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๕ ตามท่ีกรมบัญชีกลางเสนอ และให้ฝ่าย
เลขานุการน าบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 
ประจ าปีบัญชี 2555 เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือพิจารณาลงนามต่อไป  

วาระท่ี 3.4 แผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการประชาสัมพันธ์ ปี 2555 
ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์) แจ้งที่ประชุมว่า แผนปรับปรุงคุณภาพการ

ให้บริการและการประชาสัมพันธ์ ปี 2555 เป็นการปรับปรุงการให้บริการที่กองทุนฯ ท าตามข้อก าหนดการ
ประเมินผล ของกระทรวงการคลังโดยบริษัททริส คอร์ปอเรชั้น จ ากัด ซึ่งกองทุนได้ปรับปรุงแผนนี้ทุกปีโดย
ใช้ผลการส ารวจความพึงพอใจของปีที่ผ่านมาเป็นตัวก าหนดการจัดท าแผน โดยตัวชี้วัดการจัดท าแผนฯ มี
น้ าหนักที่ร้อยละ 10 และก าหนดค่าเกณฑ์วัดแต่ละระดับ ดังนี้ 

- จัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการประชาสัมพันธ์แล้วเสร็จเทียบเท่าระดับ 1  
- น าเสนอแผนต่อกรรมการให้ความเห็นชอบภายใน มี.ค. 2555 จะเทียบเท่าระดับ 2 
- ด าเนินการตามแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการประชาสัมพันธ์ได้อย่างน้อยร้อยละ 80 

ได้เทียบเท่าระดับ 3 ด าเนินการได้ร้อยละ 90 จะเทียบเท่าระดับ 4 และด าเนินการได้ร้อยละ 100 จะ
เทียบเท่าระดับ 5 
ข้อเท็จจริง 

ฝ่ายเลขาฯ ได้น าข้อเสนอแนะการส ารวจความพึงพอใจของกองทุนในปี 2554 เป็นข้อมูลใน
การจัดท าแผนปรับปรุงในปี 2555 ซึ่งผลการส ารวจความพึงพอใจได้คะแนนในระดับ 3.68 และมี
ข้อเสนอแนะที่กองทุนฯ จะตอ้งน ามาปรับปรุงจัดท าแผนปี 2555 3 ประเด็น คือ 

1) ควรมีการประชาสัมพันธ์การข้อรับบริการจากกองทุนให้มากข้ึน  
2) ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพ่ือรับทราบปัญหามากขึ้น 
3) ควรลดขั้นตอนการท างานเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว 
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ฝ่ายเลขาฯได้น าข้อเสนอแนะทั้ง 3 ประเด็นนี้มาจัดท าแผนปี 2555 โดยสรุปสาระส าคัญของแผน ดังนี้ 
1) การประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเลขาฯได้ก าหนดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกและมีความถี่มากขึ้น

กว่า ปี 2554 มีการเพ่ิมการแจ้งเวียนหนังสือแนะน ากองทุนและเชิญชวนให้หน่วยงานราชการ สถาบัน
เกษตรกรได้เสนอโครงการเพ่ือขอรับเงินช่วยเหลือจากเดิมที่เวียนไป 200 สถาบัน เป็น 300 สถาบัน
นอกจากนีม้ีการจัดสัมมนาตามส่วนภูมิภาคปีละ 2 ครั้ง ซึ่งจัดไปแล้ว ครั้งที่ 1 ที่ภาคเหนือ เพ่ือให้เกษตรกร
เตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบจากการเป็นประชาคมอาเซียน ส าหรับสินค้าข้าว ชา ส้ม ผักและผลไม้
เมืองหนาว และด าเนินการไปแล้ว เรื่อง กองทุน FTA : เสริมสร้างเกษตรกรไทยรับมือ AEC เมื่อวันที่ 26 
ม.ค.2555 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 จัดใน พ้ืนที่ภาคตะวันออก เพ่ือให้
เกษตรกรเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบจากการเป็นประชาคมอาเซียน ส าหรับสินค้า ปศุสัตว์ ประมง 
พริกไทย และผลไม้ต่างๆในภาคตะวันออก และจัดไปแล้วในหัวข้อ เรื่องกองทุน FTA เสริมสร้างเกษตรกร
ไทยรับมือ AEC เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2555 ณ โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี 

นอกจากนี้ มีการเพิ่มจ านวนการจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ จ านวน 500 ฉบับจากปี 2554
ฉบับ เป็น 1,000 ในปี 2555 

 ๑) มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลกองทุนลงในเว็บไซด์ ในเรื่องของกฎระเบียบกองทุน มีการ
ชี้แจงว่ามีการแก้ไขระเบียบกองทุนให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงกองทุนได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น มีการลด
ขั้นตอนการท างาน  

 2) มีการติดตามการด าเนินงาน การใช้จ่ายเงินในพ้ืนที่ ซึ่งก าหนด ปี2555 ที่จะต้อง
ด าเนินการอย่างน้อยไตรมาสละ 2 ครั้ง  

 3) นอกจากนั้นจะมีการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของบุคลากร 
ข้อเสนอเพื่อพจิารณา 
 ให้ความเห็นชอบแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของกองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ 
2555  
 กรรมการ (อภิชาต จงสกุล ผู้แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ให้ความเห็นว่าการ
จัดท าแผนนี้เป็นการด าเนินการตามข้อก าหนด ตัวชี้วัดการประเมินผลกองทุนที่ก าหนดให้กองทุนฯจัดท าแผน
ทุกปี และแผนฯต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ซึ่งการจัดท าแผนของฝ่ายเลขาฯ ได้ใช้ ข้อมูล
จากการส ารวจความพึงพอใจในปี 2554 เป็นฐานในการจัดท าแผนฯปี 2555 
 กรรมการ (นางศศกร ลออศรีสกุลไชย ผู้แทนกรมบัญชีกลาง) ให้ความเห็นว่า ในความเป็น
จริงแล้วแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการฯ ควรต้องมีการจัดท าตั้งแต่ปลายปี 2554 เพ่ือสามารถ
ด าเนินการได้ทันทีในช่วงต้นปี 2555 ซึ่งฝ่ายเลขาฯได้มีการจัดท าแผนและด าเนินการไปก่อนที่แผนจะได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ แล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการฯควรให้ความเห็นชอบแผนฯตามที่ฝ่าย
เลขานุการเสนอเพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินผลกองทุน   

มติที่ประชุม  
 เห็นชอบแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการประชาสัมพันธ์ของกองทุนฯ ประจ าปี 2555 
ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ 

วาระที ่๓.๕  ขอยกเลิกภาระผูกพันโครงการปรับโครงสร้างสินค้ากระเทียมและโครงการประชาสัมพันธ์
กองทุน 
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 ประธานกรรมการฯ (นายธีระ วงศ์สมุทร)  เสนอว่าเนื่องจากโครงการกระเทียมที่คณะกรรมการฯ
ได้อนุมัติไปแล้วเพ่ือน าเงินไปปลูกพืชอ่ืนทดแทนก็คือยางพาราแต่ปรากฏว่าไม่ได้เบิกเงินไปใช้เพราะมี
โครงการส่งเสริมการปลูกยางพาราของรัฐบาลเข้ามาด าเนินการส าหรับเรื่องของโครงการประชาสัมพันธ์ มี
การตั้งงบเอาไว้แล้วแต่ก็ไม่ได้ใช้ ทั้งนีมี้ข้อสังเกตว่าการที่จะอนุมัติโครงการในลักษณะเช่นนี้ต้องพิจารณาด้วย
ความรอบคอบอย่างโครงการกระเทียมก็น่าเห็นใจเพราะสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป แต่ในเรื่องของ
ประชาสัมพันธ์โครงการอนุมัติไปแล้วแต่ไม่มีการด าเนินงาน อย่างไรก็ดีกองทุนได้เงินกลับมา ๘๐ กว่าล้าน 
เห็นชอบให้ยกเลิกเพราะเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์ 

มติที่ประชุม 
 เห็นชอบให้ยกเลิกการกันเงินภาระผูกพัน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการปรับโครงสร้างสินค้า
กระเทียม จ านวน ๗๘,๑๙๙,๗๐๕ บาท และโครงการประชาสัมพันธ์กองทุนฯ จ านวน ๑๐,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงิน ๘๘,๒๙๙,๗๐๕ บาท  

วาระที่ ๓.๖ ขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ 
 ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์)  รายงานที่ประชุมว่า การขอเปิดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของกองทุน ประเภทออมทรัพย์มีความเป็นมา คือ 

๑.ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๕ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(๒) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค 
(๓) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 

๒.ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขันของประเทศ ว่าด้วยการเบิกเงิน การจ่ายเงิน การน าส่งเงินกองทุนและการพัสดุ พ.ศ. 
๒๔๔๘ หมวด ๑ การรับเงิน ข้อ ๔ ให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่กระทรวงการคลัง 
ชื่อบัญชี “กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ” 
เพ่ือความคล่องตัวในการด าเนินงานให้มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจภายในวงเงินและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการเห็นสมควร  

ข้อเท็จจริง คือ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการเปิด
บัญชีเงินฝากไว้ ๒ บัญชี ได้แก่ 

๑) บัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง ชื่อบัญชี “กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถการแข่งข ันของประเทศ” ซึ ่ง ณ ว ันที ่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ มีเง ินฝากจ านวน 
๒๓๕,๗๖๕,๙๘๐.๑๑ บาท  

๒) บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “กองทุนปรับโครงสร้างการ
ผลิตภาคเกษตร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ” ซึ่ง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ มีเงิน
ฝากจ านวน ๒๘,๙๒๕,๔๗๐.๙๘ บาท  

การฝากเงินกองทุนฯ ไว้ในบัญชีเงินฝากทั้ง ๒ บัญชีดังกล่าวข้างต้น จะไม่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก 
ท าให้กองทุนฯ เสียโอกาสจากรายรับของดอกเบี้ยเงินฝากที่ควรจะได้ ซึ่งหากกองทุนฯ ฝากเงินในบัญชี
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ประเภทออมทรัพย์จะท าให้กองทุนฯ มีรายรับจากดอกเบี้ยเงินฝาก และสามารถน าเงินรายได้ที่เพ่ิมขึ้นไปใช้
ประโยชน์ในการจัดสรรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในโครงการต่างๆ ได้เพ่ิมมากข้ึน 

โดยปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ที่ เป็น
รัฐวิสาหกิจ มีดังนี ้

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร          ร้อยละ  ๐.๘๗๐ 
ธนาคารออมสิน      ร้อยละ  ๐.๘๗๕ 
ธนาคารกรุงไทย      ร้อยละ  ๐.๕๐๐ 

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการฯ  
๑. เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายรับให้กับกองทุนฯ และเกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน ส านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จึงเสนอขอเปิดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขันของประเทศ” ภายในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท  

๒. การเปิดบัญชีในครั้งแรกขออนุมัติเปิดบัญชีในวงเงิน ๒๐๐ ล้านบาท 
๓.วงเงินและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเป็นอ านาจของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ   

 กรรมการ (นางศศกร ลออศรีสกุลไชย ผู้แทนกรมบัญชีกลาง) ให้ความเห็นว่าระเบียบของ
การเปิดบัญชีจะเกี่ยวกับความคล่องตัว โดยอดีตการเบิกเงินจากคลังนั้นล่าช้า เพราะต้องมีฎีกาเพ่ือขอเบิก
เงินจากแบงค์ชาติ แต่ในปัจจุบันการเบิกเงินจากคลังนั้นจะท าโดยการใช้ระบบ GFMIS ซึ่งได้ผ่านบริการทาง
ธนาคารอยู่แล้ว และเงินของกองทุนที่ได้มาจากการจัดสรรงบประมาณ การที่เอาเงินงบประมาณไปฝากไว้กับ
ธนาคารเพ่ือหวังดอกผลจะขัดกับวัตถุประสงค์กองทุนเป็นอย่างยิ่ง และบัญชีธนาคารที่มีอยู่ก็คล่องตัวอยู่แล้ว 
ดังนั้นจึงไม่เป็นไปตามระเบียบที่เราเขียนไว้ 
 ประธานกรรมการฯ (นายธีระ วงศ์สมุทร)  ให้ความเห็นว่าดอกเบี้ยที่ได้จากธนาคารของรัฐก็เป็น
รัฐจ่าย จึงไม่ควรเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารเพื่อหวังดอกเบี้ย 

มติที่ประชุม 
 ไม่อนุมัติให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการกองทุนฯ เปิดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารประเภทออมทรัพย์ เนื่องจาก การเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ จากกระทรวงการคลัง ปัจจุบันใช้ระบบ 
GFMIS ซึ่งมีความรวดเร็วและคล่องตัว จึงไม่มีความจ าเป็นต้องเปิดบัญชีธนาคารไว้ต่างหาก 

วาระท่ี ๓.๗  ขอเพิ่มค่าครองชีพพิเศษส าหรับลูกจ้างกองทุนฯ 
 ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์)  เสนอที่ประชุมว่า ตามมติคณะกรรมการบริหาร
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ 
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ได้อนุมัติค่าใช้จ่ายส าหรับการปฏิบัติงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตรเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) ส าหรับจ้างลูกจ้างชั่วคราว อัตราจ้างตามระเบียบพนักงานราชการ เพ่ือปฏิบัติงานใน
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ จ านวน ๕ อัตรา เป็นเงิน  ๗๒๕,๑๖๐  บาท ดังนี้ 

๑. ค่าจ้างชั่วคราว จ านวน ๖๐๐,๖๐๐ บาท ประกอบด้วย 
๑) นักวิชาการการเงิน  ๒ อัตรา   เป็นเงิน    ๒๔๐,๒๔๐  บาท 
๒) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา  เป็นเงิน   ๑๒๐,๑๒๐  บาท 
๓) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๒ อัตรา เป็นเงิน   ๒๔๐,๒๔๐  บาท 
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๒. ค่าครองชีพพิเศษ    จ านวน  ๙๐,๐๐๐ บาท 
๓. เงินสบทบกองทุนประกันสังคม    จ านวน  ๓๔,๕๖๐ บาท 

ข้อเท็จจริง 
๑ กระทรวงการคลังได้ มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๑๒ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ 

ให้ส่วนราชการด าเนินการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้กับลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอก
งบประมาณ  โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว
ของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยอนุโลม โดยให้อยู่ในดุลพินิจ
ของส่วนราชการในการช่วยเหลือเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส่วนราชการจะต้องมี
เงินนอกงบประมาณเพียงพอในการจ่ายเงินดังกล่าว กล่าวคือ “ให้ลูกจ้างที่มีเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือน
ละ ๑๕,๐๐๐ บาท ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเพ่ิมขึ้นจากเงินเดือนหรือค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละ 
๑๕,๐๐๐ บาท”  

๒ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ มีหนังสือ ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๒๒ ลงวันที่ ๒๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ได้แจ้งการปรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการตามประกาศ คพร. 
เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้พนักงานราชการที่ต้องใช้วุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่ได้รับการว่าจ้างในต าแหน่งที่มีค่าตอบแทนไม่ถึงเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพ่ิมขึ้นจากค่าตอบแทนอีกจนถึงเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท และให้ใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป  

 
 

ข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการฯ 
๑ เพ่ือให้อัตราค่าตอบแทนของลูกจ้างชั่วคราวกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ที่มี

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับค่าตอบแทนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ จึง
เห็นสมควรปรับการเพ่ิมอัตราค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราวกองทุนฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ โดยให้
ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเพ่ิมขึ้นอีกจนถึงเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท) ทั้งนี้
จะต้องเสนอขออนุมัติค่าใช้จ่ายส าหรับปฏิบัติงานกองทุนจากเดิมที่ได้รับอนุมัติ จ านวน ๗๒๕,๑๖๐ บาท 
เพ่ิมข้ึน ๑๖๔,๙๐๒.๕๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยสองบาทห้าสิบสตางค์) รวมเป็น ๘๙๐,๐๖๒.๕๐ 
บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหกสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
  ๑) ค่าจ้างรายเดือน      -   บาท 
  ๒) ค่าครองชีพพิเศษ     ๑๕๗,๐๕๐.๐๐ บาท 
  ๓) เงินสมทบประกันสังคม        ๗,๘๕๒.๕๐ บาท 

๒ ให้ความเห็นชอบ ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ที่มีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวภายใต้โครงการต่างๆ ด าเนินการเบิกจ่ายเงินเพ่ิม
การครองชีพชั่วคราวให้กับลูกจ้างชั่วคราว โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
โดยอนุโลม ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ อย่างไรก็ดีหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการจะต้องมีเงินกองทุนฯ ภายใต้โครงการต่างๆ เพียงพอในการจ่ายเงินดังกล่าว  โดยให้ถัวจ่ายจาก
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ค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้อนุมัติไว้แล้วในทุกกิจกรรม ยกเว้นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุน 
ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งต้องไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายและความส าเร็จของโครงการ  

ประธานกรรมการฯ (นายธีระ วงศ์สมุทร)  สอบถามว่าเนื่องจากนโยบายรัฐบาลให้
ค่าตอบแทนผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน ซึ่งงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ฝ่ายเลขานุการ
ขอไว้เดิมยังขาดเงินและคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องอนุมัติให้ ประเด็นที่ติดใจคือประเด็นลูกจ้างชั่วคราว 
โครงการต่างๆ ที่อนุมัติไปแล้ว ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ค าถามก็คือว่าโครงการที่
อนุมัติไปแล้วหน่วยงานเจ้าของโครงการต้องจ่ายค่าจ้างที่รัฐบาลก าหนดแล้วหน่วยงานจะน าเงินตรงไหนไป
จ่าย ในเมื่อเงินงบประมาณที่จ่ายให้โครงการมีการก าหนดให้ใช้จ่ายตามกิจกรรมต่างๆ อยู่แล้ว ความหมาย
คือต้องลดจ านวนการจ้างหรือไม่ขอฟังความคิดเห็นของกระทรวงการคลังว่าท่านจะท าอย่างไรให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบว่าจะเพ่ิมหรือไม่เพ่ิมอย่างไร  

กรรมการ (นางศศกร ลออศรีสกุลไชย ผู้แทนกรมบัญชีกลาง) ชี้แจงว่าในระยะเวลาที่ขอเป็น
การขอในอัตราที่ก าหนด การให้เงินสนับสนุนจากกองทุนฯไป ดูที่ความส าเร็จของโครงการ ดังนั้นการจ้าง
ลูกจ้างทางกรมบัญชีกลางไม่ทราบว่าหน่วยงานเจ้าของโครงการไปจ้างในลักษณะไหน จ้างเหมา หรือจ้างเป็น
ลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประเด็นก็คือว่าในส่วนของกองทุนฯ รู้สถานะการเงินของกองทุนฯ การที่กองทุนฯ
ปรับอัตราค่าจ้างตอบแทนของพนักงานเพ่ิมขึ้น ตามมติของรัฐบาลต้องปรับ แต่ในส่วนของโครงการที่มาขอ
เงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ไปต้องพิจารณาในภาพรวมทั้งหมด หน่วยงานไปจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวก็คงต้อง
ปรับอัตราค่าจ้างเช่นเดียวกัน แต่หน่วยงานต้องบริหารจัดการในกรอบเงินที่ได้จากกองทุนฯไปครั้งแรก 
เพราะเวลาให้เป็นเงินก้อน และหน่วยงานจะขอถัวจ่ายอยู่แล้ว คงไม่เป็นภาระกลับมาที่กองทุนฯ เพ่ือกองทุน
ฯ ต้องพิจารณาให้ ๑๕,๐๐๐ บาท รายละเอียดที่พิจารณาจะพิจารณาในภาพรวมทั้งโครงการโดยถัวจ่ายใน
กรอบวงเงินนั้นอยู่แล้ว ดังนั้นโครงการต้องมีการบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับไปเอง ผลสัมฤทธิ์ ของ
โครงการเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และตรงวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ แต่ส่วนวิธีการรายละเอียดของ
โครงการเป็นส่วนที่สามารถบริหารจัดการได้เอง 

ประธานกรรมการฯ (นายธีระ วงศ์สมุทร) ให้ความเห็นว่าเข้าใจว่าโครงการมีเป้าหมายที่ต้อง
ด าเนินการโดยก าหนดจ านวนการจ้างและก าหนดอัตราการจ้าง โดยเดิมต้องใช้เงินเท่านี้ แต่ความเป็นจริงมี
การปรับอัตราค่าจ้างตามนโยบายรัฐซึ่งหน่วยงานก็ต้องจ้างตามจ านวนเดิมแต่ต้องจ่ายค่าจ้างตามอัตราใหม่ 
ด้วยความเป็นกลางหน่วยงานจะบริหารจัดการอย่างไร เพราะไม่มีใครรู้อนาคตข้างหน้าว่ารัฐบาลจะปรับ
ค่าจ้างเป็น ๑๕,๐๐๐ บาท หน่วยงานบริหารจัดการเองคงต้องลดคนลง ซ่ึงต้องให้ความเป็นธรรม 

กรรมการ (นางศศกร ลออศรีสกุลไชย ผู้แทนกรมบัญชีกลาง) ชี้แจงว่าในส่วนของค่าใช้จ่าย
บริหารกองทุนฯ ค่าใช้จ่ายเหล่านั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นแต่ในเวลาที่พิจารณาโครงการเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ท า
โครงการเป็นผู้เสนอขอเข้ามา กรอบเงินตรงนี้หน่วยงานสามารถบริหารจัดการได้เพียงแต่หน่วยงานมาขอถัว
จ่าย ซึ่งเวลาที่ให้ไปงบบุคคลไม่ให้ไปถัว จ้างแค่ไหนใช้เท่านั้น ที่เหลือต้องคืนกองทุนฯ ด้วยซ้ าไป แต่ของ
กองทุนฯ จะเขียนว่าถัวจ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่ายที่ได้ไม่พอ ถ้ามัน fix จริงอย่างที่ประธานให้ความเห็น 
หน่วยงานต้องเป็นฝ่ายร้องขอเข้ามา แต่ถ้ามีมติออกไป ถามว่ากองทุนฯ ได้พิจารณาหรือไม่ว่าจะตัดไปจ่ายใน
ส่วนนี้เป็นเงินเท่าไหร่ แล้วกองทุนฯ มีความสามารถท่ีจะไปรองรับตรงนั้นหรือไม่ 

มติที่ประชุม   
1. เห็นชอบให้ปรับเพ่ิมอัตราค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราวกองทุนฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม 

๒๕๕๕ โดยให้ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเพ่ิมขึ้นอีกจนถึงเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพัน
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บาท) โดยอนุมัติค่าใช้จ่ายส าหรับปฏิบัติงานกองทุนจากเดิมที่ได้อนุมัติ ไว้แล้ว จ านวน ๗๒๕,๑๖๐ บาท 
เพ่ิมข้ึน ๑๖๔,๙๐๒.๕๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยสองบาทห้าสิบสตางค์) รวมเป็น ๘๙๐,๐๖๒.๕๐ 
บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหกสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
  ๑) ค่าจ้างรายเดือน      -   บาท 
  ๒) ค่าครองชีพพิเศษ     ๑๕๗,๐๕๐.๐๐ บาท 
  ๓) เงินสมทบประกันสังคม        ๗,๘๕๒.๕๐ บาท 

2. เห็นชอบให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตรฯ ที่มีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวภายใต้โครงการต่างๆ ด าเนินการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครอง
ชีพชั่วคราวให้กับลูกจ้างชั่วคราว โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิม
การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยอนุโลม 
ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ และหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องมี
เงินกองทุนฯ ภายใต้โครงการต่างๆ เพียงพอในการจ่ายเงินดังกล่าว โดยให้ถัวจ่ายจากค่าใช้จ่ายที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้อนุมัติไว้แล้วในทุกกิจกรรม ยกเว้นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุน ที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งต้องไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายและความส าเร็จของโครงการ  

วาระท่ี ๔.๑ สถานะการเงินของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
ฝ่ายเลขานุการ (นางราตรี พูนพิริยะทรัพย์) ชี้แจงว่ากองทุนได้รับงบประมาณจัดสรรตั้งแต่ปี 

2549-2554 เป็นเงิน หกร้อยสี่สิบล้าน แล้วปัจจุบันกองทุนได้จ่ายเงินไป ณ 31 มีนาคม 2555 เป็นเงิน 
403,292,457.45 บาท เพราะฉะนั้นถ้าหักเงินจ่ ายไปแล้วกองทุนจะมี เ งินคงเหลืออยู่ 
236,707,542.55 บาท แต่ถ้าเกิดเงินที่เหลือน าไปหักกับภาระผูกพันส าส าหรับโครงการที่ได้อนุมัติไปแล้ว
อีก 14 โครงการ จ านวน 250,470,368.74 บาท กองทุนจะขาดเงินอยู่อีก 13,762,826.19 บาท แต่
เนื่องจากมีการยกเลิกภาระผูกพัน 2 โครงการตามวาระที่ 3.5 ที่ได้รับการเห็นชอบแล้ว อีก 88,299,705 
บาท เพราะฉะนั้นกองทุนก็จะมีเงินเหลืออยู่ 74,536,878.81 บาท นอกจากนี้กองทุนมีการรับคืนเงินทุน
จากโครงการตามแผนการช าระเงินอีก 13,013,949.82 บาท รวมกับช าระคืนเงินเหลือจ่ายของโครงการ
ตั้งแต่ปี 2551-2555 อีก 14,835,010.90 บาท ท าให้ปัจจุบันกองทุนมีเงินเหลืออยู่ทั้งสิ้น 
102,385,839.53 บาท  

ประธานกรรมการฯ (นายธีระ วงศ์สมุทร) กล่าวว่ากองทุนมีเงินคงเหลือ 102 ล้านบาท ใน
ปีงบประมาณ 2556 ขอฝากให้ส านักงบประมาณดูการจัดสรรงบประมาณประจ าปีด้วย โดยเมื่อปีที่แล้ว
ส านักงบประมาณไม่ให้ แต่พอเห็นเงินเหลือเพียง 102 ล้านบาท ใช้จ่ายไม่นานก็หมด เพราะมีโครงการ
เสนอเข้ามามาก  
มติที่ประชุม  

รับทราบ 

วาระท่ี ๔.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าของสุกรของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรอุตรดิตถ์ 
จ ากัด 

กรรมการ (นายอภิชาต จงสกุล ผู้แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เสนอที่ประชุมว่า
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ครั้งที่ ๓/
๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เสนอขอ
ปรับเปลี่ยนค่าใช้จ่ายโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสุกรของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรอุตรดิตถ์ 
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จ ากัด  ส าหรับกิจกรรมโครงการในปีที่ ๑ จ านวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเดิมใช้ส าหรับเป็นค่าก่อสร้างโรงงาน
อาหารสัตว์จ านวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายในการรับซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์ จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท โดยน าไปใช้ในกิจกรรมอ่ืนๆ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
เสนอ แต่มอบหมายให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเสนอขอรับเงินสนับสนุนกองทุนปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตรฯ รับไปพิจารณาความเหมาะสมในรายละเอียดของรายการที่ขอเปลี่ยนแปลง แล้วรายงาน
ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทราบ 

ในการนี้ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวในการประชุม ครั้งที่ 
๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕ แล้วมีมติ เห็นชอบในรายละเอียดของรายการที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์
เสนอขอเปลี่ยนแปลง เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมดังนี้ 

 
รายการ วงเงิน (บาท) หมายเหตุ 

อนุมัติไว้เดิม อนุมัติใหม่ 
๑. ก่อสร้างโรงงานอาหารสัตว์ขนาด ๗x๒๐ เมตร ๑,๐๐๐,๐๐๐ ยกเลิก ใช้เงินประชาวิวัฒน์ 
๒. หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๑๕๐ KUA  ๓๕๐,๐๐๐ ยกเลิก ใช้เงินประชาวิวัฒน์ 
๓. เครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์  ๑,๑๙๐,๐๐๐ ยกเลิก ใช้เงินประชาวิวัฒน์ 
๔. จักรเย็บกระสอบ ๑ เครื่อง ๓๐,๐๐๐ ยกเลิก ใช้เงินประชาวิวัฒน์ 
๕. รถเข็นกระสอบวัตถุดิบอาหารสัตว์ ๒ คัน ๕,๐๐๐ ยกเลิก ใช้เงินประชาวิวัฒน์ 
๖. อุปกรณ์การตรวจคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ ๒๕,๐๐๐ ยกเลิก ใช้เงินประชาวิวัฒน์ 
๗. รถตักล้อยางขนาดเล็ก ๒๐๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ - 
๘. อุปกรณ์ส านักงาน และอ่ืนๆ  ๒๐๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ - 
๙. เงินทุนหมุนเวียนส าหรับจัดซื้อวัตถุดิบผลิต

อาหารสัตว์  
๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๘,๐๐๐ - 

๑๐. จัดซื้อแม่พันธุ์สุกรพันธุ์ดีสู่มาตรฐานฟาร์ม ไม่มี ๖๐๐,๐๐๐ - 
๑๑. ค่าขยายเขตไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า ๓ เฟส ไม่มี ๗๔๒,๐๐๐ - 
๑๒. รถบรรทุก ๖ ล้อ ไม่มี ๔๕๐,๐๐๐ - 

รวม ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐  
 
มติที่ประชุม  

รับทราบ 

วาระท่ี ๔.๓ รายงานผลการด าเนินงานโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตร 
ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี พูนพิริยะทรัพย์) รายงานความก้าวหน้าของโครงการที่ได้รับเงิน

สนับสนุนจากกองทุนฯ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ดังนี้ 
๑. โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพ่ือใช้ผลิตน้ าเชื้อ โดยกองทุนฯได้อนุมัติ เงินจ่ายขาด 

46.52 ล้านบาท เบิกไปแล้ว 38.12 ล้านบาท เหลือ 8.41 ล้านบาท โดยภาพรวมโครงการนี้ได้ด าเนินการ
ไปแล้วร้อยละ 50 เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องใช้เทคนิคในการผลิตน้ าเชื้อค่อนข้างสูงและยังมีปัจจัยการ
ผลิตหลายอย่างซึ่งจะมีผลกระทบในเรื่องของโรคระบาด เช่น โรคปากเท้าเปื่อย และภัยธรรมชาติ แต่ทาง



25 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบก็พยายามหาทางแก้ไข แต่ในปัจจุบันได้ด าเนินการได้
ตามปกติแล้ว  

๒. โครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสนโดยกองทุนฯได้อนุมัติเงินทั้งหมด ๑๔.๗๗ 
ล้านบาท  เบิกเงินไปแล้ว ๑๔.๕๗ ล้านบาท เงินคงเหลือประมาณ 200,000 บาท โดยโครงการนี้ปัจจุบัน
ได้ก่อตั้งตลาดกลางเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2554  และได้ด าเนินการไปแล้ว ร้อยละ 50 ของ
เป้าหมาย เนื่องเกิดปัญหาเก่ียวกับโรคปากเท้าเปื่อยถึงประมาณ 3 ครั้ง ท าให้การซื้อขายโคในตลาดกลางไม่
ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ในปัจจุบันทางสมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าของโครงการได้พยายาม
หาทางแก้ไขโดยการที่จะรวมโครงการนี้ให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดูแลแต่สมาคมก็จะรวมด้วย 
เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีเทคโนโลยีที่จะป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยได้ดีกว่า 

ประธานกรรมการฯ (นายธีระ วงศ์สมุทร) สอบถามว่าโครงการโครงการจัดตั้งตลาดกลางโค
เนื้อพันธุ์ก าแพงแสนด าเนินโครงการเสร็จสิ้นหรือยัง เพราะในนี้ระบุไว้เสร็จสิ้นปี 2553 แต่หากโครงการยัง
ไม่จบเพราะอยู่ระหว่างการคืนเงินก็ควรระบุให้ชัดเจน 

กรรมการ (นางสาวนิลุบล  เครือนพรัตน์ ผู้แทนส านักงบประมาณ) ให้ความเห็นว่า ควรมี
รายงานผลโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯว่าการด าเนินงานมีความประสบผลส าเร็จมากน้อย
เพียงใด  

ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี พูนพิริยะทรัพย์) รางานว่าโครงการที่สาม คือ โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการด้านโคเนื้อ กองทุนฯอนุมัติเงินไป ๒๐.๒๘ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๑๔.๕๗ ล้านบาท เหลือ 
๕.๗๑  ล้านบาท โครงการนี้เป็นโครงการที่ด าเนินงานได้ตามเป้าหมายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยเป็นการอบรม
ทั้งหมด 4 หลักสูตร คือ ๑.การเลี้ยงโคเนื้อ  ๒. การผสมเทียมโค ๓. ความปลอดภัยของเนื้อโคและระบบการ
ตรวจสอบย้อนกลับ และ ๔.การเลี้ยงโคเนื้อระยะสั้นในส่วนภูมิภาค สิ่งที่เห็นได้ชัดในการประเมินลักษณะ
ของ Outcomes คือ เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ ๗๖.๑๙ มีการน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ เช่น การ
ปรับปรุงการให้อาหารโคเนื้อที่เหมาะสม การรักษาโรคด้วยตนเองในเบื้องต้น และท าให้ อัตราการผสมเทียม
ติดสูงขึ้นและลดค่าใช้จ่ายในการผสมเทียม เกษตรกรร้อยละ ๗๒.๒๒ มีการน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อ
สมาชิกใกล้เคียง 

กรรมการ (นางศศกร ลออศรีสกุลไชย ผู้แทนกรมบัญชีกลาง) สอบถามว่าจากรายงาน
โครงการนี้ได้สิ้นสุดเมื่อ ปี 2554 ซึ่งรายงานมาว่า ช่วงกลางปีถึงปลายปีได้เกิดเหตุอุทกภัยน้ าท่วม แต่
เป้าหมายของโครงการนั้นเหลือ 100 คนเศษๆ แต่เงินยังเหลืออยู่ประมาณ 5.71 ล้านบาท ดังนั้นโครงการ
นี้ได้มีการก าหนดระยะเวลาในการอบรมหรือได้มีการขอขยายระยะเวลาของโครงการเข้ามาหรือไม่ ซึ่งการใช้
เงินกับคน 100 คน ไม่น่าจะใช้จ่ายหมด ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการควรมีการเร่งรัดให้ปิดโครงการเพราะเป็นแค่
การฝึกอบรมเท่านั้นเอง 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี พูนพิริยะทรัพย์) ชี้แจงว่า กองทุนฯจะเริ่มนับโครงการตั้งแต่วันที่
เบิกจ่ายเงิน โดยโครงการนี้เป็นโครงการแรกๆซึ่งจะนับตั้งแต่วันอนุมัติเงินสนับสนุนโครงการจึงมีการขอ
ทบทวนการนับวันของโครงการใหม่ ดังนั้นอาจจะเป็นข้อผิดพลาดของฝ่ายเลขาฯซึ่งบันทึกเป็นวันที่อนุมัติมา
รายงาน โดยแท้จริงแล้วโครงการนี้ยังเหลือระยะเวลา ให้การด าเนินงานอีก 1 ปี เนื่องจากมีการขอ
ปรับเปลี่ยนระยะเวลานับโครงการ โดยนับตั้งแต่วันที่เบิกเงิน และเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว หากมีเงินคงเหลือ
ก็ต้องส่งให้กองทุน แต่เนื่องจากปี 2555 กองทุนไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพราะฉะนั้นฝ่ายเลขาฯ จึง
มีการแจ้งเวียนให้ทุกโครงการส่งเงินที่เหลือจากการด าเนินการโครงการที่หมดความจ าเป็นต้องใช้แล้วให้กับ
กองทุน และโครงการนี้ได้มีการทยอยส่งคืนเงินตามที่ฝ่ายเลขาฯได้รายงานในฐานะการเงินแล้ว 
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ประธานกรรมการฯ (นายธีระ วงศ์สมุทร) สอบถามว่า เป้าหมายเหลือแค่นิดเดียวแต่เงินที่
เหลือมีจ านวนมาก ดังนั้นควรมีการตรวจสอบเกี่ยวกับการส่งเงินคืนให้ชัดเจน 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี พูนพิริยะทรัพย์) ชี้แจงว่า เป้าหมายที่เหลือเป็นเป้าหมายการ
ด าเนินงานของปีที่ 3 โดยยังเหลือการด าเนินงานอีก 1 ปี และมีเป้าหมายอีก 1000 ราย  

ประธานกรรมการฯ (นายธีระ วงศ์สมุทร) ให้ความเห็นว่าควรต้องปรับวิธีการเขียนใหม่ให้
กรรมการฯ เข้าใจได้ง่ายกว่านี้  

ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี พูนพิริยะทรัพย์) รายงานว่าส าหรับโครงการที่4 โครงการลด
ต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมด้วยวิธีปฏิบัติได้และเห็นผลจริง ฝ่ ายกองทุนฯอนุมัติเงินไป 
๔๓.๙๑ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๒๒.๒๒ ล้านบาท เหลือ ๒๑.๖๙ ล้านบาท ภาพรวมของกิจกรรมนี้ได้
ด าเนินการได้ตามแผนงาน แต่ยังมีอุปสรรค คือเกษตรกรบางรายได้ขอลาออกจากโครงการเนื่องจากไป
ประกอบอาชีพอ่ืน บางรายเห็นว่าการปฏิบัติตามค าแนะน าของทีมที่ปรึกษาบางเรื่องปฏิบัติตามได้ยาก และ
เกิดโรคระบาดปากเท้าเปื่อยในพ้ืนที่ ท าให้การปรับปรุงฟาร์มตามค าแนะน าของทีมที่ปรึกษาเกิดความล่าช้า 
ได้ด าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษามาท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมน าร่อง ๒๐ สหกรณ์ เรื่อง
การพัฒนาประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต การบริหารจัดการฟาร์ม  

โครงการที่ 5 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมมูลค่าโคนม และ
ผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์โคนมบ้านบึง จ ากัด ได้ด าเนินการไปแล้วร้อยละ 50 เนื่องจากโครงการมีการ
เปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้รับชอบโครงการในระยะด าเนินการของสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังแต่มี
การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบเข้ามาใหม่จึงต้องมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายและโครงการนี้ได้มีการขอ
ขยายระยะเวลาการด าเนินการด้วย 

โครงการที่ 6 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสุกรของชุมนุมสหกรณ์การปศุ
สัตว์ภาคตะวันออก จ ากัด ด้วยขอเสนอวาระความเห็นชอบของวาระที่ 3.2 ซึ่งมีปัญหาท าให้การก่อสร้าง
โรงงานผลิตอาหารสัตว์และโรงงานฆ่าสัตว์ไม่เป็นไปตามแผนจึงส่งผลให้กิจกรรมของโครงการมีความล่าช้าไป
ตามกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมด้วย ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการอนุมัติให้ปรับขนาดและมีการอนุมัติในการ
ก่อสร้างได้ และมีการขยายระยะเวลาในการด าเนินการ 

โครงการที่ 7 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสุกรของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร
อุตรดิตถ์ จ ากัด ฝ่ายกองทุนฯอนุมัติเงินไป ๗.๔๒ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๔.๗๑ ล้านบาท เหลือ ๒.๗๑ 
ล้านบาท กรมส่งเสริมสหกรณ์เบิกเงินจากกองทุนฯ เพ่ือน าไปด าเนินงานโครงการในปีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ แต่สหกรณ์ยังไม่ได้เบิกเงินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ไปด าเนินโครงการเนื่องจากสหกรณ์
ได้รับงบประมาณในโครงการไทยวิวัฒน์ ซึ่งเป็นการด าเนินการในกิจกรรมเดี่ยวกันกับเงินกองทุนฯสหกรณ์ได้
เสนอน างบประมาณที่ได้รับจากกองทุนในกิจกรรมการก่อสร้างโรงงานอาหารสัตว์ไปใช้ในกิจกรรมเงินทุน
หมุนเวียนส าหรับจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์ จัดซื้อแม่สุกรพันธุ์ดี ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้าและ
จัดซื้อรถบรรทุก ซึ่งได้เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2555 

โครงการที่ 8 โครงการปรับโครงสร้างสินค้าชา โครงการนี้ได้มีการด าเนินการได้ตรงตาม
เป้าหมายทุกกิจกรรมและเป็นโครงงานที่ช่วยเกษตรกรท าให้เกษตรกรที่ปลูกชาอัสสัมมีผลผลิตเพ่ิมขึ้นกว่าเดิม 
๓๒.๗๗ กก./ไร่  ชาจีนมีผลผลิต เพ่ิมขึ้นกว่าเดิม ๒๖.๑๐ กก./ไร่ และเกษตรกรมีรายได้สุทธิจากชาอัสสัม
เพ่ิมข้ึน ๒๖๘ บาท/ไร่ และจากชาจีน ๖๓๔ บาท/ไร่ 

โครงการที่ 9 โครงการนี้ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังอยู่ระหว่างการส่งคืนเงิน โดยโครงการ
ที่เก้านี้คือโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ ามัน เป็นโครงการฝึกอบรมในลักษณะเดียวกันกับของ
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งการอนุมัติก็จะมีการผูกเงื่อนไขเนื่องจากเป็นการอนุมัติเงินจ่ายขาดทั้งหมดว่าจะ
จัดสรรเงินปีที่สองโดยต้องน าผลการด าเนินการของปีที่หนึ่งมาเข้าสู่คณะกรรมการบริหารกองทุนครั้งแรกแล้ว
โอนอ านาจให้กับคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการท าให้โครงการได้ยืดระยะเวลาเวลาการด าเนินการออกไป
โดยต้องรอการอนุมัติโครงการเพราะต้องเห็นชอบให้การด าเนินงานของปีที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามโครงการนี้
เป็นโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์คือจ านวนคนที่เข้าอบรมสามารถท าได้เกินเป้าหมายแต่ตัวที่จะวัดผลลัพธ์คือ 
ประโยชน์ที่เกษตรกรได้น าไปใช้ ซึ่งพบว่า เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมที่มีสวนปาล์มอยู่แล้ว ร้อยละ ๙๖ มีการ
น าความรู้ไปปฏิบัติเกษตรกรรายใหม่ที่เข้ารับการอบรม ร้อยละ ๖๓ มีการน าความรู้ไปใช้ในการท าสวน
ปาล์มและการฝึกอบรมนี้ท าให้เกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ยปาล์มน้ ามันเพ่ิมขึ้น ๘๑๐ กก./ไร่ และ ต้นทุนการ
ผลิตลดลง ๓๗๕ บาท/ตัน   

โครงการที่ 10 โครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร อนุมัติเงินโครงการไป 
๕๔.๔๔ล้านบาท เบิกไปแล้ว ๔๒.๓๐ ล้านบาท โครงการนี้เป็นโครงการที่ด าเนินงานได้ผลตามเป้าหมายคือ 
ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตกาแฟ โดยการฟ้ืนต้นท าสาว 
ให้แก่เกษตรกรตามเป้าหมายแล้ว ๓๐ ราย ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ระหว่างรับสมัครและคัดเลือก
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการในปีที่ ๓ โดยคาดว่าจะมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย ๒๕๐ ราย 

โครงการที่ 11 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวและสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนาเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าอาเซียน โครงการนี้เป็นโครงการของกรมการข้าว กองทุนฯได้อนุมัติเงิน 
๑๒๘.๙ ล้านบาท  เบิกไปแล้ว ๑๐๔.๒๕ ล้านบาท โครงการนี้ได้ด าเนินงานได้ตามเป้าหมายทุกโครงการ  
โครงการนี้มีการจัดศูนย์ข้าวชุมชนทั้ง ๕๕ แห่ง สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้รวม ๒,๘๒๙ ตัน ซึ่งมากกว่า
เป้าหมาย ๗๙ ตัน ด าเนินการก่อสร้างโรงปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ จ านวน ๕ แห่ง เพื่อเป็น ๕ ศูนย์น าร่อง มี
เกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเป็นเกษตรกรมืออาชีพ จ านวน ๕,๕๗๑ คน จากเป้าหมาย ๕,๕๐๐ คน 
มากกว่าเป้าหมาย ๗๑ คน ด าเนินการจัดท าแปลงเรียนรู้ จ านวน ๖ แปลงและแปลงส่งเสริมการลดต้นทุน 
จ านวน ๑,๘๐๐ ไร่ ได้ครบตามเป้าหมาย ส าหรับโครงการที่ 12 โครงการส่งเสริมปลูกปาลืมน้ ามันพันธุ์ดีด
แทนส่วนเก่า โครงการที่ 13 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของสหกรณ์ฯ และโครงการที่ 14 
โครงการน าร่องการเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) ทั้ง 3 โครงการขณะนี้เพ่ิงเริ่มด าเนินการ 
และเบิกจ่ายเงิน จึงยังไม่มีผลการด าเนินงานที่ขัดเจน 

ประธานกรรมการฯ (นายธีระ วงศ์สมุทร) ใช้ข้อสังเกตว่า ขอให้ฝ่ายประเมินช่วยพิจารณาให้
ละเอียด ตัวอย่างเช่นการลดต้นทุนในจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอ านาจเจริญ ลดต้นทุนข้าวต่อตันๆ ละ
เกือบห้าพันกว่าบาท ซึ่งดูแล้วมากเกินไป ไม่ค่อยน่าเชื่อถือ ช่วยไปพิจารณาดูตัวเลขใหม่  

มติที่ประชุม  
 รับทราบ 

...................................................................... ....... 
 
   นายเอกราช  ตรีลพ  ผู้จดรายงานการประชุม 
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   นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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